

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

การศึกษาถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกออกมาได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ เรื่องของสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีในชุมชนบ้านแม่กำปอง และผลกระทบจากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ โดยในบทนี้จะนำเสนอถึงผลการศึกษาทั้งหมดจากการสำรวจเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านแม่กำปอง และผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยวิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงพรรณนาจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำ ประกอบกับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 180 กลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาคือช่วงหลังจากการท่องเที่ยว และช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### 4.1 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ของชุมชนบ้านแม่กำปอง ซึ่งจัดทำโดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการศึกษา (พรมมินทร์ พวงมาลา และคณะ, 2545:2) ได้ดังนี้

##### 4.1.1 ที่ตั้ง และ อาณาเขต

บ้านแม่กำปองมีพื้นที่ตั้ง ไม่ห่างจากแม่กำปองมากนัก ตั้งอยู่ทิศตะวันออกในหมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัด เชียงใหม่ สามารถเดินทางเพื่อเข้าสู่หมู่บ้านได้ ด้วยรถยนต์ และจักรยานยนต์ ได้สะดวก บนเส้นทาง สองทางหลักคือ สายเชียงใหม่ –สันกำแพง และสาย เชียงใหม่-คอยสะแก็ด ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ 50 กิโลเมตร

พื้นที่แม่กำปอง มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งซ้อนทับกันกับพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และป่าชุมชน อีกทั้งยังเป็นจุดกำเนิดจากแม่น้ำลำธาร จึงมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติสามารถเพาะปลูกพืชได้หลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุ์ไม้นานา ชีวิต ลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไปจึงมีความสวยงามและเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ แบบยั่งยืน ส่วนอาณาเขต ของบ้านแม่กำปอง มีพื้นที่ติดต่อกับดังนี้คือ

- ทิศเหนือ** ติดกับเขตบ้านแม่ลายหมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอแม่อน จังหวัด เชียงใหม่
- ทิศใต้** ติดกับเขต บ้านแม่รวม หมู่ที่ 1 ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอแม่อน จังหวัด เชียงใหม่
- ทิศตะวันออก** ติดกับอำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง
- ทิศตะวันตก** ติดกับเขตบ้านธารทองหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อนจังหวัด เชียงใหม่

จะสังเกตเห็นได้ว่า พื้นที่บ้านแม่กำปองนี้จะเป็นพื้นที่ด้านในสุดของ ตำบลห้วยแก้ว ซึ่งมี ทางออกติดต่อทางเดียว คือด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งยังเป็น เส้นทางที่ลำบากต่อการเดินทาง ดังนั้นบ้านแม่กำปองจึงมีเส้นทางที่เข้าออกทางเดียวเป็นหลัก คือ ผ่านเส้นทาง บ้านห้วยแก้ว และ บ้านธารทอง ดังนั้นแม้ว่าจะมีระยะทางที่ไม่ไกลตัวเมืองจาก เชียงใหม่มากนัก แต่การพัฒนาความเจริญต่างๆ ก็อาจจะล่าช้าไปบ้าง เพราะต้องผ่านหมู่บ้านห้วย แก้ว หมู่บ้านธารทอง ซึ่งเป็นทางผ่านก่อนจะมาถึงหมู่บ้านแม่กำปอง จึงไม่ค่อยเกิดปัญหาจากการ บุกกรุกจากคนภายนอก

จากการสังเกตการณ์โดยภาพรวมแล้ว จุดเด่นของที่ตั้งอาณาเขตของพื้นที่บ้านแม่กำปอง จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีระยะทางไม่ห่างไกลความ เจริญมากนัก สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย แม้ว่าจะมีเส้นทางเข้าออกได้โดยสะดวกเส้นทางเดียว แต่การเข้าออกได้เส้นทางเดียวก็ช่วยให้การควบคุม ภัยปัญหาจากการบุกรุกของบุคคลภายนอก ได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน ซึ่ง กำลังเป็นกระแสนิยมของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในสังคมปัจจุบัน ส่วนจุดอ่อนของที่ตั้ง อาณาเขตในพื้นที่นี้ ก็คือเป็นพื้นที่ด้านในสุดของตำบลห้วยแก้ว ดังนั้นการพัฒนาหรือการกระจาย ความเจริญ เช่น สาธารณูปโภค ถนนหนทาง จำเป็นต้องอาศัยบ้านห้วยแก้ว และบ้านธารทองที่เป็น เส้นทางผ่านเข้าหมู่บ้านก่อนจะมาถึง ดังนั้นจึงมีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็ได้เป็นอุปสรรคมากนัก เพราะเส้นทางการคมนาคมในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมไปถึงงบประมาณหมู่บ้าน ก็ยังมีองค์กรภายนอกท้องถิ่นหลายส่วนให้การสนับสนุน

#### 4.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศบ้านแม่กำปอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาและเนินเขาที่มี ลักษณะสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นและดิบแล้งตามความสูงชันของพื้นที่ซึ่งสัมพันธ์กับพื้นที่

ป่านุรักษ์ ทำให้มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดรวมทั้งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลำธาร ซึ่งประชากรจะตั้งถิ่นฐานตามเนินเขาที่มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน โดยมีการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยหน่วยงานของรัฐและ ของชุมชนทำให้ทรัพยากรยังมีความสมบูรณ์และมีความสวยงาม เป็นภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยว

ลักษณะภูมิอากาศเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงในหุบเขา ทำให้สภาพอากาศมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูหนาว พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการเกษตร คือสวนเมี่ยงซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน อากาศโดยรวมมีสภาพเย็นสบายตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงต่ำถึง 10 องศาเซลเซียส มีหมอกสวยงาม ลักษณะโดยทั่วไปจึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

#### 4.1.3 ลักษณะประชากร

ประชากรบ้านแม่กำปอง ตั้งถิ่นฐานตามแบบโบราณ คือมีลักษณะเป็นเครือญาติที่ตั้งบ้านเรือนใกล้ ๆ กันอยู่ตามที่ราบเนินเขาใกล้แม่น้ำลำห้วยเป็นหย่อมหรือเป็นกลุ่ม ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าป๊อก หรือ ปาง มีทั้งหมด 6 ปาง รวมทั้งหมด 122 หลังคาเรือน โดยจะเป็นชาวพื้นราบที่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อมาหาที่ทำกินและตั้งถิ่นฐาน จากบ้านห้วยแก้ว บ้านธารทอง เรื่อยมาจนถึง บ้านแม่กำปอง เมื่อมาทำการเกษตรสวนเมี่ยงได้กำไรดี ญาติพี่น้องจึงอพยพตามกันมาจึงทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่บ้านแม่กำปองเป็นพื้นที่ด้านในสุดจึงก่อตั้งได้ไม่นาน เพียงแค่ร้อย กว่าปี เป็นรุ่นที่สองของช่วงอายุคน ดังนั้นจำนวนประชากรของแม่กำปองจึงมีจำนวนไม่มาก คือ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 331 คน เป็น ชาย 177คน เป็นหญิง 154 คน

#### 4.1.4 ประวัติการตั้งถิ่นฐาน

บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านมีอายุประมาณ 100 กว่าปี ชาวบ้านที่เดินทางมาตั้งรกรากส่วนใหญ่เดินทางจากอำเภอดอยสะเก็ด โดยยึดการเก็บใบเมี่ยง (ใบชา) และยึดอาชีพการทำสวนเมี่ยงและกาแฟ เป็นอาชีพหลักมาตลอดทุกวันนี้ อนึ่งภายในหมู่บ้านมีลำธารไหลผ่าน และมีต้นไม้ดอกสีแดงขึ้นบริเวณใกล้ ๆ ลำห้วยตลอดแนว ชาวบ้านเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า ต้นดอกกำปอง จึงนำมาเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "แม่กำปอง" มีบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและบนดอยในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา มีพืชพรรณป่าไม้เมืองหนาว กล้วยไม้ พืชสมุนไพร สัตว์ป่า และน้ำตกที่สวยงาม ดังนั้นสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปองจำกัด ร่วมกับชาวบ้านแม่กำปอง และชาวในตำบลห้วยแก้ว จึงจัดทำหมู่บ้านแม่กำปองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ฯ ชาวบ้าน และหมู่บ้านแม่กำปองมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง หลังจากได้ทดลองเปิดหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทั้งยังมีนายทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนธุรกิจ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแนวผจญภัย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเที่ยว บ้านแม่กำปองอย่างไม่ขาดสาย

การทำเกษตรส่วนเมียงในพื้นที่นี้ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเงิน แต่ใช้การลงทุนด้วยแรงงาน จึงสามารถสร้างรายได้ ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการอพยพจากญาติพี่น้องจากคอยสะเกิดเข้ามายังพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว โดยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ แต่เนื่องด้วยพื้นที่จำกัดของบ้านแม่กำปองที่อยู่ด้านในสุดของเส้นทางอีกทั้งยัง ไม่มีเส้นทางเข้าออกที่สะดวก ดังนั้นชาวบ้านจึงตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยแก้ว และบ้านธารทองมากกว่า ทำให้บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรไม่มาก อาศัยอยู่ตามลำห้วย เป็นกลุ่มบ้านเรียกว่า ป๊อก หรือ ปาง

ชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปเรียบง่ายไม่แตกต่างจากสังคมพื้นราบมากนัก แต่มีลักษณะเด่นที่ยังคงอยู่ คือมีลักษณะ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติพี่น้องจากคอยสะเกิดด้วยกัน และด้วยระยะเวลาในการก่อตั้งหมู่บ้านเพียงร้อยกว่าปี ซึ่งเป็นเวลาของช่วงที่สองของอายุคนเท่านั้น ความใกล้ชิดของระบบความสัมพันธ์ในชุมชนจึงมีความแน่นแฟ้น และมีความสำคัญต่อการจัดการโครงสร้างต่างๆ ในชุมชน โดยจะเป็นลักษณะของเครือญาติที่คอยให้ความช่วยเหลือกันจนเป็นลักษณะเด่นของชุมชน ประกอบกับโครงสร้างทางสังคมที่มีประชากรไม่มากนัก ทำให้ง่ายต่อการควบคุมให้อยู่ในแบบแผนวัฒนธรรมชุมชน โดยยังไม่ต้องมีกฎเกณฑ์จากสังคมภายนอกมาบังคับใช้

ในด้านความเชื่อชาวบ้านในบ้านแม่กำปองนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่บ้านมีศูนย์รวมจิตใจเพียงแห่งเดียวคือ วัดคันธาพฤกษา ทำให้วัด และพระสงฆ์ มีความสำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ ของชุมชนทั้งสถานที่การดำเนินงาน และการจงใจในการดำเนินกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น ประเพณี งานบุญ หรือ อภิจกรรมอื่น ๆ ในชุมชน ทำให้กิจการงานต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาด้วยดีตลอด

การดูแลกิจการงานต่างๆ ของชุมชน เริ่มแรกเดิมทีจะให้ความสำคัญกับผู้นำชุมชนเป็นหลัก ทั้งการจัดการชุมชน และการจัดการผลประโยชน์ต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหาการขัดแย้ง ไม่ว่าจะ เป็นผู้นำทางศาสนา ผู้นำที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการก็ตาม ซึ่งชาวบ้านเห็นว่ามีคุณธรรมและเป็นที่ยอมรับแล้ว แต่ต่อมาบทบาทขององค์กรภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ออน – แม่ลาย, โครงการหลวง การส่งเสริมสหกรณ์ กระจายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ทำให้การจัดการชุมชนมีรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการภายใต้กลุ่มสหกรณ์ไฟฟ้าพลังน้ำของชุมชนที่มีภูกระเบียบชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังให้อำนาจและความสำคัญอยู่ที่ผู้นำชุมชนในการดูแล

การจัดการภายใต้ระบบสหกรณ์ของชุมชนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาจนสามารถจัดการดูแล ในหลายๆ เรื่องของชุมชน ตัวอย่างเช่น สาธารณูปโภค ของชุมชน สวัสดิการชุมชน

รวมทั้งความพยายามในการจัดการทรัพยากรในชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนอีกด้วย

#### 4.1.5 ผลลัพธ์ของชุมชน

ชาวบ้านแม่กำปองมีผลลัพธ์ในชุมชนได้แก่

- (1) หมอนสมุนไพรใบชาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ คือใบชา (เมี่ยง) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาอบเป็นสมุนไพรเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์หมอนใบชา รูปแบบต่างๆ มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกสดชื่น ช่วยดับกลิ่นอับ และมีกลิ่นหอมอย่างธรรมชาติ
- (2) กลุ่มแปรรูปกาแฟอราบิก้า เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟพันธุ์อราบิก้า โดยคัดเมล็ดกาแฟสดจำหน่ายเป็นกาแฟสดคั่วบดให้มีกลิ่นหอม ได้รสกาแฟอราบิก้าแท้ 100 %
- (3) การจักสานไม้ไผ่ทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตามภูมิปัญญาของชุมชน เช่น ตะกร้า หมวก และทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอี้) ต่าง ๆ ที่มีความสวยงามปราณีต
- (4) ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น ดอกเอื้องดิน ดอกกล้วยไม้ นานาชนิด และนานาพันธุ์
- (5) สมุนไพรพื้นบ้าน (ยาเมือง) ลูกประคบ และน้ำผึ้งธรรมชาติ
- (6) บริการนวดแผนโบราณ

ปัญหาในปัจจุบัน คือเรื่องราคาของผลผลิต เมื่อเทียบกับต้นทุนแรงงานที่ลงทุนไปนับว่ายังไม่คุ้มทุน เพราะการกำหนดราคาขึ้นกับพ่อค้าคนกลาง และจำนวนผู้บริโภคเมี่ยงก็ลดลง ตลอดจน การเจริญของไฟฟ้า ถนนหนทางที่ดีขึ้น ความต้องการบริโภคเครื่องอำนวยความสะดวก สินค้าฟุ่มเฟือยของชาวบ้านมีเพิ่มมากขึ้น และยังคงส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น รายรับไม่พอกับรายจ่าย ทำให้มีการกู้ยืมและเพิ่มหนี้สิน เป็นเงาตามตัว

#### 4.1.6 ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม

(1) การศึกษา เดิมทีหมู่บ้านแม่กำปองมีโรงเรียนประถมศึกษาเพียง 1 แห่ง เป็นการศึกษาในระบบเปิด ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันนี้โรงเรียนได้ปิดตัวลงแล้ว เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนน้อยมาก ชาวบ้านจึงต้องส่งบุตรหลาน ไปเรียนที่โรงเรียนห้วยแก้วแทน โดยจะมีรถรับส่งนักเรียนคอยไปรับไปส่ง

(2) การสาธารณสุข และ สาธารณูปโภค การพัฒนาด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านแม่กำปอง นับว่ามีการพัฒนาสาธารณสุข และสาธารณูปโภคได้เร็วมาก หลังจากมีหน่วยงานราชการ

หลายหน่วยงานให้การส่งเสริมในหมู่บ้านแม่กำปองมีสถานีอนามัย และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) คอยดูแล รวมทั้งมีกลุ่มสมุนไพโร (หมอเมือง) ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนจากชมรมสมุนไพโรเชียงใหม่ ที่สามารถรักษาโรคได้ ซึ่งจากการสังเกตการณ์พบว่า กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มสมุนไพโรของบ้านแม่กำปองมีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการได้เป็น อย่างดี ทำให้เกิดการรวมตัว กันขึ้น ไม่เพียงแต่กิจกรรมของกลุ่มตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสามัคคีในกิจกรรมอื่นๆ ส่วนในด้านสาธารณสุขปก ได้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำเป็นกระแสแจกจ่ายไฟฟ้าให้แก่ทุกครัวเรือน ซึ่งตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์พลังน้ำเพื่อจัดการบริหาร ให้มีน้ำประปาภูเขาใช้ทั่วทั้งหมู่บ้าน มีการสร้างเตาเผาขยะประจำปางบ้านต่างๆ และมีการรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม ใช้ทุกหลังคาเรือน ซึ่งถือว่ามี การร่วมมือจากภายนอกเป็นอย่างดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

(3) วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อ ความเคารพนับถือ ชาวบ้านทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด โดยเชื่อว่าการทำบุญ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้สังคมในช่วงที่ตนมีชีวิตอยู่ จะส่งผลให้ตนเองได้รับความสุขความสบาย มั่งมีทรัพย์สินเงินทองในชาติหน้า ประกอบกับสังคมมีลักษณะเป็นสังคมชนบท ชาวบ้านเป็นชาวพื้นเมืองไม่มีชาวเขาเจ็ปน จึงมีวิถีความเป็นอยู่แบบชาวเหนือมีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ทำให้ยังคงมีประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พิธีงานบุญต่างๆ พิธีขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน การทำบุญงานศพ รวมทั้งประเพณีวันสำคัญทางศาสนา การถวายทานต้นเงินเดือนยี่เป็ง ทานสลากภัต การทอดผ้าป่า ถวายผ้ากฐิน และงานปอยหลวงต่างๆ ส่วนในเรื่องในการเคารพนับถือ ยังเป็นระบบอาวุโส คือผู้น้อยจะนับถือผู้ใหญ่ และทุกคนจะนับถือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว สังเกตได้จากวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่เมือง วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ลูกหลานก็จะพากันไปทำบุญถวายทานไปให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเอง นอกจากนี้ยังให้ความนับถือกับผู้นำชุมชนด้วย

#### 4.1.7 ลักษณะ การเมืองการปกครองท้องถิ่น

(1) การปกครองในชุมชน เนื่องจากที่ตั้งถิ่นฐานในชุมชนมีลักษณะเป็นกลุ่มบ้าน (ปาง) ดังนั้นจึงมีการปกครองโดยผู้ใหญ่บ้าน คือ นายพรมมินทร์ พวงมาลา กำกับดูแลความเรียบร้อย เป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านทั้งหมด และมีตัวแทนเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้านๆ ละ 1 คน คอยจัดการบริหารกันเอง รวมทั้งเป็นตัวแทนประสานงานร่วมกับตัวแทนสมาชิกองค์กรส่วนตำบล

(2) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุ่มชุมชน มีระบบความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม กล่าวคือยังใช้ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และระบบอุปถัมภ์ เพราะเป็นชุมชนที่อพยพมาตั้ง

ถิ่นฐานมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งมีความช่วยเหลือกันแบบในเครือญาติตามปกติ ในส่วนของความสัมพันธ์ในกลุ่มชุมชนนั้นเป็นลักษณะของกลุ่มชุมชนที่ช่วยเหลือกัน คือมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพหวังผลทางเศรษฐกิจ กลุ่มอายุหวังผลทางสังคมวัฒนธรรมหรือกลุ่มทางสังคมอื่นๆ แต่ก็ยังใช้ระบบเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

(3) การจัดการด้านความสัมพันธ์ และการจัดการกลุ่ม ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีการรวมกลุ่มกันให้มีการคัดเลือกประธานกลุ่ม และตำแหน่งต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มต่อไป โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน พระสงฆ์ เป็นผู้ให้ความสนับสนุน มีวัตถุประสงค์หลัก คือการพัฒนาบุคคล ให้ชาวบ้านมีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละการทำงานในชุมชนให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ได้มีโอกาสได้ต่อรองขอความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกชุมชน ได้ดีขึ้น รวมทั้งมีรายได้มาพัฒนาครอบครัวตนเองและชุมชนด้วย ปัญหาที่สำคัญของการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเหล่านี้ คือสมาชิกยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเท่าที่ควร โดยมีการมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม และการจัดระบบกลุ่มภายในยังไม่เป็นกฎระเบียบเรียบร้อย เพราะสมาชิกยังไม่เห็นความสำคัญมากนัก การดำเนินกิจกรรมจึงไม่ค่อยมีกิจกรรมขาดการต่อเนื่อง ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ของชุมชน ในหมู่บ้านแม่กำปองได้ช่วยกำหนดกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของชุมชนหลายๆ ประการ (พรมมินทร์ พวงมาลา และคณะ, 2545, หน้า 5) กล่าวคือ

(3.1) การลงแขกช่วยเหลือการงานที่เป็นสาธารณะของหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือนต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมาช่วยกันทำงานให้แก่งานสาธารณะให้แก่หมู่บ้าน หากไม่มาต้องถูกปรับ หรืองดให้ความช่วยเหลือแก่ผู้นั้น

(3.2) สมาชิกผู้ใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน และมีหน้าที่ช่วยกันทะนุบำรุงดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ

(3.3) การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในป่าไม่มีการเลื่อยไม้ขาย การเลื่อยไม้เพื่อสร้างบ้านของตนเอง จะต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการของหมู่บ้านก่อนเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้สร้างบ้านจำหน่าย

(3.4) พุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกหลังคาเรือนที่จะต้องช่วยกันทำนุบำรุงรักษา

(4) การจัดการความขัดแย้งของชุมชน เนื่องจากหมู่บ้านแม่กำปองมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเครือญาติเดียวกันดังนั้น จึงไม่ค่อยมีความขัดแย้งกันเท่าไร ความขัดแย้งกันภายในชุมชนเป็นเรื่องเล็กน้อย ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ดูแลหรือไกล่เกลี่ย หากไม่ยอมความกันหรือเป็นกรณี

รุนแรง ก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ถ้าหากเป็นการประพடுத்தที่ผิดระเบียบ ข้อกำหนดของหมู่บ้าน ก็จะต้องถูกลงโทษตามข้อตกลงของเรื่องนั้น

## 4.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

จากการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้นำ คือ นายพรมมินทร์ พวงมาลา ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านแม่กรรมปองและคณะกรรมการของหมู่บ้าน เพื่อศึกษาถึงลักษณะ โครงสร้าง วัตถุประสงค์การจัดการ และความเป็นมาว่ามีการจัดการท่องเที่ยวอะไรบ้างในชุมชน ซึ่งจากการสำรวจทำให้ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้

### 4.2.1 การจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์

#### 1. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มโฮมสเตย์

นางวันเพ็ญ พรอินตา ประธานกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านแม่กำปอง กล่าวว่า “จากปัญหาในอดีตเดิมทีก่อนมีแนวทางการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของชุมชน ชาวบ้านมีอาชีพหลักแค่เพียงการเก็บใบเมี่ยงขาย สภาพความเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน ชาวบ้านไม่มีเงินออม สภาพแวดล้อมต่างๆ ยังไม่มีการพัฒนาและยังไม่เจริญ ถนนหนทางเดินทางยากลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากมีอาชีพเสริม เนื่องจากต้องส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมือง จึงจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก รวมถึงเกิดปัญหาสังคมต่างๆ ที่มีอีกด้วย ในขณะนั้นช่วง พ.ศ.2540 เกิดสภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจ โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปิดกิจการทำให้ผู้ที่ขายแรงงานตกงานมีสภาพเหมือนคนหมดตัวจึงคืนกลับถิ่นเดิม ปัญหาที่ตามมา คือไม่มีที่ทำกิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการขัดแย้งภายใน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคมนั่นเอง ” ด้วยปัญหา ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงทำให้มีการแสวงหาแนวทางที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณค่าของท้องถิ่น โดยอาศัยภูมิปัญญาและองค์กรในท้องถิ่น นั่นก็คือการใช้แนวทางเศรษฐกิจชุมชนธุรกิจชุมชนภายในชุมชน เพื่อฟื้นฟูกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวองค์กรชุมชนเอง

#### 2. การกำหนดทิศทางวางแผนงาน ในการดำเนินกิจกรรม

ผู้ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มโฮมสเตย์จะต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดำเนินกิจกรรมบ้านพักโฮมสเตย์ ทั้งนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยทางคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบ



ในเรื่องของความสะอาดสบาย ความสะอาดของห้องน้ำ ห้องครัว และห้องพัก เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจากการสำรวจพบว่าบ้านที่จะเข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์นั้นจะทำการลงทุนตกแต่งบ้านดังต่อไปนี้

1) ที่นอน และผ้าห่ม	3 – 5	ชุด
2) เครื่องทำน้ำอุ่น	2	เครื่อง
3) เตาแก๊ส	1	เครื่อง
4) ตู้เย็น	1	ตู้

โดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่เข้าร่วมกลุ่มโฮมสเตย์จะต้องลงทุนเริ่มแรกเฉลี่ยที่ 30,000 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ให้ครบตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้พร้อมต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม

### 3. การบริหารและการดำเนินการ

พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา ผู้ใหญ่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มจัดทำบ้านแม่กำปองให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กล่าวถึงเรื่องการจัดทำโฮมสเตย์ในหมู่บ้านให้ฟังว่า “ได้เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 สมัยที่ตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆ โดยได้มีความคิดอยากให้มีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากเห็นว่าที่หมู่บ้านมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีต้นทุนทางธรรมชาติ ทั้งอากาศ ป่าไม้ และน้ำตกที่มีความสูง 7 ชั้น จึงได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ร่วมกันพัฒนาน้ำตกและบริเวณหมู่บ้านให้สะอาด และจัดทำเป็นโฮมสเตย์ขึ้น” จนมาถึงปัจจุบันก็มีบ้านที่เข้าร่วมโครงการโฮมสเตย์ 20 หลังคาเรือน และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100-200 คนด้วยกัน จากการสอบถามผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อนจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการให้บริการของกลุ่มท่องเที่ยวโฮมสเตย์แม่กำปอง มีดังนี้

(1) การท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน เช่น การทำเหมือง การทำสมุนไพร การทำเครื่องเรือนไม้ไผ่ การจักสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

(2) การเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติ การเดินป่าทั้งเส้นทางระยะใกล้ และระยะไกล ระหว่างทางก็ชมสวนเมือง (ไร่ชา) คุสมุนไพร คุนุก ระยะไกลสามารถเดินขึ้นถึงดอยม่อนล้าน ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,700 เมตร สามารถดูวิวทิวทัศน์ได้ทั้ง 3 จังหวัด เที่ยวชมน้ำตกแม่กำปอง ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม ตกลดหลั่นลงมาถึง 7 ชั้น น้ำใสสะอาด ระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร

(3) หลังจากการเดินทัวร์ป่า และเดินเที่ยวชมในหมู่บ้าน สามารถผ่อนคลายจากการเมื่อยล้าโดยมีการนวดแผนไทยในหมู่บ้าน นวดได้ทั้งฝ่าเท้าและนวดตัว หมอนวดทุกคนผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

(4) ตอนเย็นนักท่องเที่ยวสามารถฝึกหรือร่วมทำอาหารกับเจ้าของบ้านได้

(5) กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมคือการทำบายศรีสู่ขวัญ การแสดงฟ้อน การแสดงดนตรีพื้นเมือง (กิจกรรมนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว)

(6) ตอนรุ่งเช้าก่อนเดินทางกลับเจ้าของบ้านจะพาไปทำบุญที่วัดคันธาพฤกษาเช่น การตักบาตรหรือถวายสังฆทาน

(7) การบริการ โหนลิง (Flight of the Gibbon) ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสนุก โลกโผนและความตื่นเต้น

#### ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว และโฮมสเตย์

(1) ต้อนรับนักท่องเที่ยวตรงจุดศูนย์เรียนรู้ชุมชน

(2) ผู้นำหรือประธานกรรมการการท่องเที่ยวกล่าวต้อนรับ และชี้แจงข้อมูลของหมู่บ้าน กฎ กติกา ระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน

(3) จัดนักท่องเที่ยวเข้าบ้านพัก โดยมีเจ้าของบ้านรับนักท่องเที่ยวเข้าที่พัก

(4) นัดหมายนักท่องเที่ยว ณ จุดนัดพบของหมู่บ้านไค้ชุมชน (ผู้สื่อความหมายในชุมชน) พาเดินชมภายในหมู่บ้านเดินชมตามเส้นทางเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติ ที่เขื่อนน้ำตกแม่กำปอง และเดินกลับเข้าที่พัก

(5) ตอนเย็นร่วมกิจกรรมการทำอาหารกับเจ้าของบ้าน ทานอาหารเย็น พักผ่อน ตามอัธยาศัย

(6) ตอนเช้าทำบุญตักบาตรร่วมกับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์

#### ลักษณะของที่พักรโฮมสเตย์ที่ไว้บริการ

บ้านพักรโฮมสเตย์ คือบ้านของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ บางหลังก็เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวบางหลังก็สองชั้น ห้องน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบธรรมชาติ มีห้องนอน ห้องครัว โทรศัพท์ ซึ่งมีบริการอยู่ 2 จุดซึ่งใช้ระบบจานดาวเทียม ปัจจุบันมีให้บริการจำนวน 20 หลังคาเรือน

อาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูกับข้าวพื้นเมือง โดยมีกับข้าวมีอพิเศษ หรือเมนูเด็ดของหมู่บ้านอยู่ 3 อย่างคือ 1) ยำใบเมี่ยง 2) ไช้อบใบตอง และ 3) ผัดยอดชาโยใต้

ของฝากของที่ระลึก กาแฟสดคั่ว ไบชา และหมอนสมุนไพรไบชา ถือว่าเป็นของฝากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### อัตราค่าบริการ

- พัก 1 คืน 2 วัน อาหาร 3 มื้อ 550 บาท/ คน
- พักต่อจากนี้ 1 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 350 บาท
- บริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/ วัน
- กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญชุดใหญ่/ ชุดเล็ก 1,500 / 1,000 บาท
- กิจกรรมการแสดงอื่นๆ 1,000 บาท

#### 4. ผลการดำเนินการ

จากการสำรวจพบว่า รายได้ที่ได้จากการประกอบธุรกิจโฮมสเตย์นั้นจากอัตราค่าบริการที่พักรวันละ 550 บาท ทางเจ้าของบ้านจะได้รับเงิน 350 บาท และที่เหลืออีก 200 บาทจะเป็นเงินเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป ดังนั้น ในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มชาวบ้านที่ให้บริการที่พักในเรื่องของโฮมสเตย์นั้น จึงมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 35,000 บาทต่อปี จากการบริหารจัดการในรูปแบบนี้ชุมชนบ้านแม่กำปองจึงสามารถสร้างรายได้จากท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งยังสามารถเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “โฮมสเตย์มาตรฐานไทย (Home Stay Standard)” รวม 3 ปี ติดต่อกันของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีกรให้บริการที่พักแบบ Home Stay ที่สะอาดสะอาด่านน่าอยู่รวมทั้งอาหารพื้นบ้านไว้บริการ ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ และโฮมสเตย์ (Home Stay) บ้านแม่กำปองเป็นที่นิยมโดยสามารถขยายเพิ่มขึ้นจาก ทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณบ้านพักจากเดิมมีมากถึง 20 หลังคาเรือน และยังมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ผลของการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ถูกโยงเข้ามาเพื่อเป็นการบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จึงได้ก่อให้เกิด การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการดำเนินกิจกรรมให้ชุมชนบ้านแม่กำปอง ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีธุรกิจชุมชนภายในชุมชนต่างๆ มากมาย เกิดเป็นการจัดตั้งกลุ่มที่มีการเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว เช่น กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มนำเที่ยวป่า กลุ่มมัคคุเทศก์ เป็นต้น ทั้งยังมีกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์ขายแก่นักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ จักรสาน กลุ่มเมล็ดกาแฟ กลุ่มหมอนสมุนไพร ฯลฯ จะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มที่ผู้นำและคณะกรรมการ ชุมชนของ

บ้านแม่กำปอง ได้จัดตั้งขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นธุรกิจภายในชุมชน โดยใช้สภาพแวดล้อมที่มีอยู่และภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยวัตถุประสงค์หลักก็ คือเพื่อเพิ่มรายได้และอาชีพแก่ประชากรในหมู่บ้าน นายพรหมินทร์ พวงมาลา ยังกล่าวไว้อีกว่า ภายหลังจากที่มีกิจกรรมดังกล่าว ความเป็นอยู่หมู่บ้านแม่กำปองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

#### 4.2.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

##### 1. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน

จากการศึกษาของกลุ่มประชากรแม่กำปอง รวมถึงแกนนำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ริเริ่มทำการ วิเคราะห์ สาเหตุปัญหา การจัดกิจกรรมโดยสรุปมีใจความว่า “เริ่มต้นของการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนนั้น เป็นเพราะหมู่บ้านแม่กำปอง มีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติ และวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ ในการท่องเที่ยว จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจเข้ามาชม และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ แต่การเข้ามาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้นำเอาปัญหาติดตามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาการทำลายป่าไม้หรือต้นน้ำลำธาร อาจเลยไปถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชุมชน ทำให้เกิดแนวคิดหาการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยได้พบกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และได้ปรึกษารื้อกับผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และคณะกรรมการหมู่บ้านหลายครั้ง จนเกิดเป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ หลังจากนั้นจึงทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อขอความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบยั่งยืนในที่สุด”

##### 2. การกำหนดทิศทางวางแผนงาน ในการดำเนินกิจกรรม

ภายหลังจากที่มีการเสนอปัญหาและความต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปกลุ่มคณะกรรมการที่เป็นผู้นำชุมชนจะได้ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและวิเคราะห์ปัญหา ทั้งรูปแบบการประชุมเป็นทางการและการพูดคุยปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อนำเสนอสู่กลุ่มชาวบ้านในการรับรู้ความสำคัญของสาเหตุปัญหา และอภิปรายหาข้อสรุปโดยการลงมติ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง พบว่าการจัดการทำแผนการดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนบ้านแม่กำปองนั้นจะมาจาก 3 ทางด้วยกัน คือ

- การจัดทำแผน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ โครงการวิจัย
- การจัดทำแผน โดยตัวแทนชาวบ้านที่เป็นคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน
- การจัดทำแผน โดยการเสนอ ของชาวบ้าน

การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มผู้นำชุมชนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการและมีขอบเขต ระยะเวลาที่กว้างกว่า เพราะจะเป็นตัวแทนในการกลั่นกรองปัญหา ก่อนที่กลุ่มชาวบ้านจะรับรู้ โดยกลุ่มชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ลำดับความสำคัญของปัญหาต่างๆ วิเคราะห์ปัญหา โดยผ่านการอภิปรายในที่ประชุมและลงมติให้ความเห็นชอบ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางวางแผนในการดำเนินกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน ซึ่งมีกระบวนการตัดสินใจ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการตัดสินใจกลั่นกรองปัญหาของกลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ก่อนนำเสนอในขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของชุมชนทุกครั้ง เช่น กิจกรรมการประชุมชาวบ้านกลุ่มย่อยตามปางต่างๆ 6 ปาง เพื่อชี้แจงปัญหาและแนวทางก่อนเปิดเวทีชาวบ้าน อภิปรายซักถาม และหาข้อสรุป หรือกิจกรรมการประชุมชาวบ้านเพื่อทำแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านพิจารณาแผนงาน โครงการต่างๆ และให้ความเห็นชอบร่วมกัน เป็นต้น

### 3. การบริหารและการดำเนินการ

ในขั้นตอนนี้จะมีทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้วย ทางคณะกรรมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านได้กำหนด จัดสรรผลประโยชน์ และรายได้ไว้ในระเบียบกลุ่มฯ ดังนี้

เงินปันผลให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้นร้อยละ	60	จากรายได้ทั้งหมด
เงินคืนสู่หมู่บ้านร้อยละ	30	เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาชุมชน
เงินสมทบเข้าสหกรณ์ฯร้อยละ	10	เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป

ในส่วนของ การดำเนินกิจกรรมนั้นกลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มชาวบ้าน ไม่มีความแตกต่าง ในการร่วมดำเนินกิจกรรม เพราะมีช่องทางการมีส่วนร่วมเหมือนกัน และให้ความร่วมมืออย่างดีทั้งสองกลุ่ม การร่วมดำเนินกิจกรรมโดยตรงหรือการร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะการดำเนินกิจกรรมนั้นจะมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่ออะไรก็ตาม ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าว อยู่ในระดับสูงทั้งคู่ กล่าวคือ ประชากรแม่กำปอง มีบทบาทสำคัญ ในการมีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรม และมีความบ่อยครั้งที่จะเห็นได้จากกลุ่มสัมภาษณ์จากประชากรที่มักจะกล่าวว่า ก็ไปร่วมทุกครั้งไม่เคยขาดหรือ จำเป็นที่จะต้องขาด ก็จะส่งตัวแทนที่บ้านไปหนึ่งคนทุกครั้ง ซึ่งการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ

กลุ่มแรก คือ การมีส่วนร่วมในกลุ่มกิจกรรมการบริการนักท่องเที่ยวได้แก่ กลุ่มบ้านที่เปิดที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มดนตรีพื้นเมือง (การแสดงพื้นบ้าน) กลุ่มแม่บ้าน

(แปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร ) ฯลฯ ซึ่ง การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ จะมีผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้รูปแบบการมีส่วนร่วมเป็นไปด้วยความสมัครใจและสามารถดำเนินการได้อย่างดี

กลุ่มที่สอง คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเป็นกิจกรรมในลักษณะเชิงอนุรักษ์ เช่น การมีส่วนร่วมในการกำจัดคูเลขะในหมู่บ้าน การร่วมดูแลป่าไม้ ลำธารของหมู่บ้าน การร่วมพัฒนาถนนหนทางของหมู่บ้าน หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้าน ก็เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นกัน ไม่จำกัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริการท่องเที่ยวเท่านั้น การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้จะเป็นการมีส่วนร่วมที่หวังผลประโยชน์มากกว่าด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว คือ อาจจะมีกลไกทางการเมือง และวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง

#### 4. ผลการดำเนินงาน

เกิด เป็นเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างแพร่หลาย ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน จนสามารถทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นเป็นลำดับสามารถเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างมาก ทั้งนี้การรวมกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิด ก็เป็นผลมาจากการที่เกิดการจัดตั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้ามายังชุมชนจนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีสมาชิกในชุมชนแทบทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย

จากผลการศึกษาผลสามารถสรุปได้ดังนี้ จาก ผลของการท่องเที่ยวได้ส่งผลต่อ กลุ่มชาวบ้าน มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ เช่น เมื่อมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้เข้ามา ก็มีการประชุมถี่มากขึ้น การให้ความร่วมมือต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อก่อนก็มีการประชุมของหมู่บ้าน แต่นาน ๆ ครั้ง แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ก็มีการเรียกประชุมบ่อยขึ้น มีกิจกรรมบ่อยครั้งขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม เช่น เรื่องยาเสพติด เรื่องการจราจรภายในหมู่บ้าน ความสะอาดในการจราจรของนักท่องเที่ยว ความสะอาด การดูแลความปลอดภัยต่างๆ ฯลฯ ให้ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังจากมีกิจกรรมดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านขายของได้มากขึ้น ความเป็นอยู่ และการจัดการ

ต่างๆ ของคนในชุมชน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากเมื่อก่อน แสดงให้เห็นว่า แนวทางของผู้นำชุมชนได้เสนอไว้นั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจของคนในชุมชน

#### 4.3 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาครั้งนี้จะดูผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงหลังมีการท่องเที่ยว กับช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยว โดยทำการเปรียบเทียบ กันระหว่าง 2 ช่วงนี้ว่า ในช่วงหลังที่มีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนแม่กำปองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังชุมชนอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนของข้อมูลพื้นฐานเป็นการแสดงในส่วนของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของเพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษา สำหรับในหัวข้อถัดไปเป็นการแสดงถึงผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการแสดงข้อมูลเพื่อที่ทำการเปรียบเทียบผล โดยทำการมอ้ย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยวว่าเป็นอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

##### 4.3.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

###### 1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

จากตารางที่ 4.1 เป็นการแสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 180 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแสดงจำนวนร้อยละของเพศชาย เพศหญิง ช่วงอายุ และระดับการศึกษา โดยเป็นข้อมูลทั่วไป ที่มีการแสดงถึงปริมาณเพศที่มากกว่าระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุที่มากที่สุด และระดับการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตัวอย่าง

จากการสำรวจพบว่า โครงสร้างเรื่อง เพศของกลุ่มตัวอย่างนั้นร้อยละ 94 เป็นเพศชาย ซึ่งมากกว่าเพศหญิงที่มีเพียงร้อยละ 86 เหตุผลเนื่องมาจากการที่ผู้หญิงบางที่ก็ได้แต่งงานกับคนต่างถิ่น จึงได้ย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมืองจึงทำให้ประชากรที่เป็นเพศหญิงมีปริมาณน้อยกว่าเพศชาย ทั้งยังครอบครัวส่วนมากก็ เน้นไปทางการ มีลูกชายมากกว่าลูกสาว โดยแนวคิดในเรื่องของการสืบสกุล จึงทำให้มีประชากรเพศชายมากกว่าเพศหญิงเป็นต้น จึงส่งผลต่อจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่พบกลุ่มตัวอย่างเพศชายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง

สำหรับโครงสร้างเรื่องช่วงอายุ โดยส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องที่อพยพตามกันมาจากอำเภอคอยสะเกิด และมีการอพยพมายังชุมชนบ้านแม่กำปอง โดยบ้านแม่กำปองเป็นบ้านที่อยู่ในหุบเขาจึงยังมีประชากรไม่มากในด้านของช่วงอายุยังเป็นเพียงรุ่นที่สองของช่วงอายุคน จากตารางที่ 4.1 พบว่าร้อยละ 35 เป็นประชากรวัยกลางคนคือมีอายุช่วง 41 – 50 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในช่วง

อายุรองลงมานิยมเดินทางเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมือง ทั้งยังเข้าไปประกอบอาชีพอีกด้วย จึงส่งผลให้ประชากรในช่วงอายุดังกล่าวมีปริมาณที่ไม่มากนัก จึงเหลือแต่พ่อแม่ และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า ประกอบกับการที่รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการคุมกำเนิดเพื่อให้มีบุตรเพียงพอต่อระดับรายได้ที่สามารถหาได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารายได้กับรายจ่ายที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว จึงส่งผลอีกทางในเรื่องของประชากรในช่วงอายุต่ำกว่า 30 ปีที่มีเพียงร้อยละ 10.56

สุดท้ายในเรื่องของระดับการศึกษา นั้น ประชากรส่วนมากจะจบการศึกษาสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นระดับการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำ จึงส่งผลกระทบต่อปัญหาทางสังคมที่จะกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องผลกระทบทางสังคมว่า ปัญหาทางสังคมของประชากรส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาในเรื่องของระดับการศึกษา ส่งได้ส่งผลอย่างมากต่อการสื่อสารทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ทั้งยังเสี่ยงต่อการที่จะมีผู้คนต่างถิ่นเข้ามาทำการล่อลวงเนื่องจากระดับการศึกษาที่ต่ำอีกด้วย แต่ทางผู้นำชุมชนก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ชุมชน ประกอบกับในอนาคตเมื่อลูกหลานที่เข้าไปศึกษาในเมืองได้จบกลับมาพัฒนาชุมชนก็อาจจะส่งผลให้ระดับการศึกษาของชุมชนสูงขึ้นด้วย

#### ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

รายการ	กลุ่มตัวอย่าง (180)
เพศ	
ชาย	94 (52.22)
หญิง	86 (47.78)
ช่วงอายุ	
21-30	19 (10.56)
31-40	36 (20)



ตารางที่ 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

รายการ	กลุ่มตัวอย่าง (180)
ช่วงอายุ	
41-50	63 (35)
51-60	38 (21.11)
61-70	15 (8.33)
71-80	7 (3.89)
ระดับการศึกษา	
จบประถมศึกษา	154 (85.56)
จบมัธยมศึกษา	20 (11.11)
จบอนุปริญญา	5 (2.78)
จบปริญญาตรี	1 (0.56)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

## 2. ข้อมูลพื้นฐานทางการประกอบอาชีพ

ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนจากตารางที่ 4.2 พบว่าร้อยละ 100 นั้นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่กำปอง คือการทำสวนเมี่ยงใบชา แทนทุกหลังคาเรือน

จึงถือได้ว่าเป็นรายได้หลักของแต่ละครอบครัว และพหุผลจากการเก็บเพียงแล้วนั้นชาวบ้านก็ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้อื่นเข้ามาช่วยเสริมให้ครอบครัวเลย จึงทำให้เกิดการว่างงานขึ้น

หลังจากการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนแล้ว ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพหลักที่ชัดเจน โดยที่อาชีพหลักแต่เดิมที่มีแต่ทำสวนเมี่ยง ก็เพิ่มมาเป็นรับจ้างทั่วไป และค้าขายกันมากขึ้นส่งผลให้อาชีพหลักที่แต่เดิม คือ การทำสวนเมี่ยง มีปริมาณการทำให้ลดลง เหตุผลเนื่องมาจากการที่คนรุ่นเก่าเริ่มที่จะมีอายุมากขึ้น ประกอบกับลูกหลานก็ไม่ได้รับช่วงต่อ บางครอบครัวก็ทำอยู่บ้าง แต่ลดขนาดลงทำตามความเหมาะสมของสภาพครอบครัวที่จะสามารถช่วยกันทำได้ มี 5 ครัวเรือนที่เปลี่ยนไปยึดการประกอบอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลัก บางครอบครัวก็เปลี่ยนมายึดอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลักดังผลการศึกษาที่แสดงในตารางที่ 4.2 เป็นการแสดงผลจากกลุ่มตัวอย่าง 180 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแต่เดิมที่ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพหลักเป็นสวนเมี่ยงร้อยละ 100 ได้เปลี่ยนแปลงลดลงเหลือเพียงร้อยละ 78.33 โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขายเพิ่มเข้ามาแทน โดยอาชีพรับจ้างทั่วไปมีร้อยละ 18.89 และอาชีพค้าขายมีร้อยละ 2.78

ส่วนในด้านของอาชีพรองนั้นจากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่าในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวขึ้นร้อยละ 70 ไม่มีการประกอบอาชีพรอง ที่เหลือนั้นก็มีการประกอบอาชีพรองบ้าง ซึ่งอาชีพที่ชาวบ้านนิยมประกอบเป็นอาชีพรองคือ ทำสวนกาแฟ รับจ้างทั่วไป เย็บผ้า ค้าขาย เลี้ยงวัวตามลำดับ จะเห็นว่าอาชีพรองนั้นยังมีไม่หลากหลายมากนักรายได้จากอาชีพรองก็เป็นเพียงแค่ตัวเสริมเป็นครั้งคราวหลังจากไม่มีการทำสวนเมี่ยง บางครอบครัวกล่าวว่า "พหุผลสวนเมี่ยงก็ไม่รู้จะไปทำอะไร รายได้ที่ได้ก็ไม่พอกับรายจ่าย เกิดปัญหาการกู้ยืมเป็นบางครั้งคราว จึงพยายามหาอาชีพเสริม แต่ก็ไม่มีมากนัก"

แต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านก็เกิดอาชีพใหม่ขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภายใต้บริบทของการท่องเที่ยว ชาวบ้านได้อยู่ในฐานะ ผู้ให้บริการ ผู้ค้า และผู้ผลิตเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว กล่าวคือในฐานะผู้ให้บริการ ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่กำปองได้เป็นผู้ให้บริการในเรื่องของที่พักร้านอาหาร และนำเที่ยว โดยในที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของโฮมสเตย์ การเป็นผู้นำเที่ยวเดินป่า ชมทัศนียภาพของน้ำตกแม่กำปอง รวมไปถึงการสอนวิถีชีวิตของชุมชนแก่นักท่องเที่ยว ทั้งยังมีอาชีพบริการนวดแผนโบราณเป็นอาชีพที่เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกด้วย สำหรับในฐานะพ่อค้าและผู้ผลิต ก็จะเกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน ซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นหมอนใบชา ซึ่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)" เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ใบชา (เมี่ยง) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาอบเป็นสมุนไพร เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ หมอนใบชารูปแบบต่าง ๆ มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกสดชื่น ช่วยดับกลิ่นอับ และมีกลิ่นหอมอย่างธรรมชาติ อาชีพเฟอร์นิเจอร์จัก

सानไม้ไผ่ ทำเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด ตามภูมิปัญญาของชุมชน เช่น ตะกร้า หมวก ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ (โต๊ะ เก้าอี้) ต่าง ๆ ที่มีความสวยงามประณีต แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนจาก ผลการศึกษาคือ ทุกครัวเรือนมีอาชีพรอกหมดแล้ว ไม่มีครัวเรือนไหนที่มีอาชีพทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลักแต่เพียงอาชีพเดียว จากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาในสงผลให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาก จึงกล่าวได้ว่าอาชีพรอกมีมากขึ้นกว่าช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยว โดยส่วนมากอาชีพที่เพิ่มขึ้นก็จะมี ความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นเอง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพหลักในการทำสวนเมี่ยง แต่ ก็ยังถือเป็นอาชีพรองอยู่ จึงกล่าวได้ว่าภายหลังจากการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนแล้วนั้น ได้เกิดการ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้านเพิ่มมากขึ้นสังเกตได้จากอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยังมีอาชีพที่ส่งผลให้ชาวบ้านเป็นทั้ง ผู้ให้บริการ ผู้ค้า ผู้ผลิต ทำให้เกิดรายได้ เกิดทุนในการทำ ธุรกิจหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านขายของได้มากขึ้น ความเป็นอยู่ และการจัดการต่างๆ ของคน ในชุมชน ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีจากเมื่อก่อน

#### ตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพ

อาชีพหลัก	หลังมีการท่องเที่ยว (180)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (180)
ทำสวนเมี่ยง	141 (78.33)	180 (100)
รับจ้างทั่วไป	34 (18.89)	-
ค้าขาย	5 (2.78)	-

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพ (ต่อ)

อาชีพรอง	หลังมีการท่องเที่ยว (180)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (180)
ไม่มีอาชีพรอง	-	126 (70)
สวนกาแฟ	55 (30.55)	25 (13.89)
หมอนสมุนไพร	30 (16.67)	-
สวนเมือง	26 (14.44)	-
บ้านพักโฮมสเตย์	20 (11.11)	-
รับจ้างทั่วไป	15 (8.33)	16 (8.89)
วาดแผนไทย	10 (5.56)	-
มัคคุเทศก์	8 (4.44)	-
นำเที่ยวป่า (เชิงนิเวศ)	6 (3.33)	-
เฟอร์นิเจอร์ จักสาน	5 (2.78)	-
เย็บผ้า	3 (1.67)	9 (5)
เพาะกล้า	2 (1.11)	-

#### ตารางที่ 4.2 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการประกอบอาชีพ (ต่อ)

อาชีพรอง	หลังมีการท่องเที่ยว (180)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (180)
ค้าขาย	0 (0)	3 (1.67)
เลี้ยงวัว	0 (0)	1 (0.56)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

### 3. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายได้

ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยววนั้น ดังที่ได้กล่าวไปในหัวข้อของข้อมูลพื้นฐานของลักษณะการประกอบอาชีพแล้วว่าชาวบ้านร้อยละ 100 มีอาชีพหลักคือ การทำสวนเมี่ยงโดยการทำสวนเมี่ยงนั้นถ้ามีการทำอย่างจริงจังตั้งใจ มันดูแลแล้วจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มาก ซึ่งรายได้จากการทำสวนเมี่ยงจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 51,217.5 บาทต่อปี โดยดูได้จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยววนั้นชาวบ้านส่วนมากจะมีรายได้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 40,000 บาทต่อครอบครัวต่อปีถึงร้อยละ 60 จึงเป็นเหตุผลให้รายได้ที่ได้ในแต่ละปีนั้นแทบไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเลย ส่วนชาวบ้านในส่วนที่เหลือนั้นก็มียาได้จากอาชีพเสริมบ้างเพียงเล็กน้อยจึงทำให้มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นมาดังที่ตารางที่ 4.3 นั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำชาวบ้านในชุมชนถึงไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก หรือยานพาหนะในการเดินทาง นั้นเป็นเพราะว่าเมื่อดูจาก ด้านรายได้หักด้วยรายจ่าย ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยววนั้นยังแทบไม่เพียงพอ จึงทำให้แทบไม่มีเงิน ออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตหรือยามฉุกเฉิน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ”พอหมดสวนเมี่ยงก็ไม่วู้อะไร รายได้ที่ได้ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เกิดปัญหาการกู้ยืมเป็นบางครั้งคราว จึงพยายามหาอาชีพเสริมแต่ก็มีไม่มากนัก”

แต่พอช่วงหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนทำให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น จึงทำให้รายได้ของแต่ละครอบครัวมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งยังมีอาชีพเสริมจากการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เช่น กลุ่มหมอนสมุนไพร ไบชา กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ของผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การเป็นผู้นำเที่ยว การ

ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน รวมทั้งการสนับสนุนให้กลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชน เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินเหลือเก็บไว้เป็นเงินออม โดยการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ทำให้ครัวเรือนมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน อย่างเช่นในปีที่ผ่านมากลุ่มที่เข้าร่วมเป็น โสมสเดย์ก็มีรายได้เฉลี่ยทั้งปีมากถึง 35,000 บาทต่อปี จึงทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังมีการทำสวนเมืองและรายได้อื่น ๆ มาช่วยเสริม จึงกล่าวได้ว่ารายได้ของแต่ละครัวเรือนเปลี่ยนไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 86,576.25 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 ของช่วงก่อนมีการท่องเที่ยว นอกจากนี้มีเงินพอกับค่าใช้จ่ายแล้ว ยังพอที่จะมีเหลือเก็บออมให้แก่กลุ่มออมทรัพย์อีกด้วย

#### ตารางที่ 4.3 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายได้

หลังมีการท่องเที่ยว		ก่อนมีการท่องเที่ยว	
รายได้ (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)	รายได้ (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)
40,001 – 50,000	18 (10)	20,001 – 30,000	18 (10)
50,001 – 60,000	24 (13.33)	30,001 – 40,000	90 (50)
70,001 - 80,000	32 (17.78)	40,001 – 50,000	24 (13.33)
80,001 – 90,000	58 (32.22)	50,001 – 60,000	30 (16.67)
90,001 – 100,000	21 (11.67)	60,001 – 70,000	14 (7.78)
100,001 – 110,000	18 (10)	70,001 – 80,000	2 (1.11)

### ตารางที่ 4.3 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายได้ (ต่อ)

หลังมีการท่องเที่ยว		ก่อนมีการท่องเที่ยว	
รายได้ (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)	รายได้ (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)
110,001 – 120,000	7 (3.89)	80,001 – 90,000	1 (0.56)
120,001 – 130,000	2 (1.11)	90,001 – 100,000	1 (0.56)
รายได้เฉลี่ย	86,576.25 บาทต่อปี	รายได้เฉลี่ย	51,217.5 บาทต่อปี

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### 4. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายจ่าย

สำหรับด้านรายจ่ายนั้นสามารถแบ่งช่วงการเก็บข้อมูลได้ออกเป็น 2 ช่วงเช่นกัน คือ ช่วงก่อน มีการท่องเที่ยว และช่วงหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา โดยในรายจ่ายต่าง ๆ ของครอบครัวของชาวบ้านในอดีตมีการพึ่งพาสังคมภายนอกน้อยมาก ของใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่มีมาก จึงทำให้รายจ่ายของชาวบ้านยังไม่มากเท่าที่ควร ส่วนมากหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค การเดินทาง และการศึกษาบุตร รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาล ถึงแม้ว่า จากที่กล่าวมานั้นมีปริมาณรายจ่ายที่ไม่มากนัก แต่เมื่อหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับรายได้ที่ได้รับมาก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย โดยจากตารางที่ 4.3 ได้แสดงให้เห็นถึงมีรายจ่ายเฉลี่ย ในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่อยู่ที่ 23,279.28 บาทต่อปี

แต่พอช่วงหลังเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา ก็เริ่มมีการปรับปรุงบ้านเรือนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความทันสมัยจึงเกิดเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เคยพึ่งพาปัจจัยการผลิตในภาคการเกษตรและพึ่งพาป่ามาก กว่าก็ได้เปลี่ยนเป็นการพึ่งพาสินค้าและบริการจากในเมืองมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริโภคส่วนใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลง ไปตามยุคสมัยคือราคาของสินค้ามีราคาที่สูงขึ้น ทั้งยังความเป็นอยู่เดิมที่เคย มีการปลูกพืชผักกริมรั้วอย่าง ในสมัยก่อน จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยว ก็มีความเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของครัวเรือน ในแง่ที่ว่าภายในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมักจะมีสถานที่ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ หลาย

ประเภททั้งที่เป็นของอุปโภคบริโภค และของอื่น ๆ เช่น ของที่ระลึก หัตถกรรมที่ทำขึ้น ตลอดจนบริการต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร เพราะผู้ผลิตย่อมต้องคำนึงถึงรสนิยมและความพอใจของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ขายมักมีราคาสูงเกินปกติเพราะถือว่าอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นสิ่งของที่เกินความจำเป็น เป็นสินค้าที่ตอบสนองสุนิยม นอกจากสินค้าเหล่านี้ ที่จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวแล้วยังจำหน่ายให้แก่คนในหมู่บ้านอีกด้วย แม้ว่าสินค้าเหล่านี้มีราคาแพงสิ่งนี้ส่งผลให้ค่าครองชีพของครัวเรือนสูงขึ้น โดยจากตารางที่ 4.3 ได้แสดงให้เห็นถึงรายจ่ายเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มรายได้ของประชากรตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว อีกทั้งเมื่อมีถนนเข้ามา การติดต่อกับคนเมืองก็ได้รับความสะดวกมากขึ้น จากการสังเกต พบว่ามีรถกระบะของคนในเมืองนำสินค้าพวกเนื้อสัตว์ ผักผลไม้และของแห้งขึ้นมายาขายถึงในหมู่บ้านอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง พ่อค้าจากในเมืองบรรทุก สินค้าบริโภคต่าง ๆ ใส่รถปิกอัพขึ้นมายาขาย และคนเมืองที่นำสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึกต่าง ๆ มายาขายถึงในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านนิยมซื้อมากกว่าลงไปซื้อในเมืองเอง จากการสัมภาษณ์ป้านวยร้านอาหารตามสั่ง ให้เหตุผลว่า “ถ้าเราเอาของที่เขาเอามาขายเราสามารถเอาของมาขายก่อนและผ่อนทีหลังได้ แต่ถ้าลงไปซื้อของตัวเองในเมืองเราต้องซื้อเงินสด เชื่อไม่ได้” สิ่งนี้แสดงว่าระบบสินเชื่อได้เข้ามามีบทบาทในสังคมชุมชนบ้านแม่กำปองด้วยผลจากการท่องเที่ยว ขณะนี้ชุมชนได้เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบแลกเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจแบบเงินสด และกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบเงินเชื่ออีกด้วย

#### ตารางที่ 4.4. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายจ่าย

หลังมีการท่องเที่ยว		ก่อนมีการท่องเที่ยว	
รายจ่าย (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)	รายจ่าย (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)
30,001 – 40,000	27 (15)	10,001 – 20,000	72 (40)
40,001 – 50,000	30 (16.67)	20,001 – 30,000	81 (45)
50,001 – 60,000	53 (26.44)	30,001 – 40,000	27 (15)



ตารางที่ 4.4. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านรายจ่าย (ต่อ)

หลังมีการท่องเที่ยว		ก่อนมีการท่องเที่ยว	
รายจ่าย (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)	รายจ่าย (บาทต่อปี)	จำนวนตัวอย่าง (180)
60,001 - 70,000	36 (20)		
70,001 - 80,000	24 (13.33)		
80,001 - 90,000	6 (3.33)		
90,001 - 100,000	4 (2.22)		
รายจ่ายเฉลี่ย	57,768.89 บาทต่อปี	รายจ่ายเฉลี่ย	23,279.28 บาทต่อปี

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

### 5. ข้อมูลพื้นฐานการถือครองทรัพย์สิน

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนก็คือ การถือครองทรัพย์สิน จากการสอบถามถึงระยะเวลาของการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่าง ๆ โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ก่อนที่มีการท่องเที่ยว และหลังมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน พบว่าทรัพย์สินของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน โดยในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวขึ้นนั้นแทบทุกครัวเรือนไม่มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เลย มี เพียงเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูงคือรายได้มากกว่า 100,001 ต่อปี สามารถดูได้จากตารางที่ 4.8 ได้บอกถึงการถือครองยานพาหนะในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยว เนื่องจากมีรายได้ที่สูงอยู่แล้วจึงทำให้สามารถถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ได้ ส่งผลให้ช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวขึ้นจำนวนยานพาหนะในชุมชนยังมีไม่มากนัก โดยดูได้จากตารางที่ 4.5 จากการที่รายได้ที่ได้ยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประกอบกับไม่มีความจำเป็น การใช้รถ ชาวบ้านส่วนมากเวลาที่จะเดินทางเข้าเมืองก็จะใช้วิธีอาศัยรถของคนในหมู่บ้านที่มีอาชีพเสริมค้าขายโดยมีคิดค่าบริการไป-กลับ 40 บาทต่อเที่ยวในการเดินทาง หรือไม่ก็เดินเท้า เพราะว่าไม่ค่อย

ได้เดินทางไปไหนมากนัก คุณลุงป็น ได้ให้เหตุผลว่า ”สมัยก่อนเดินเท้าอย่างเดียว เดินทางไปคอย สะเก็ดจะออกเดินทางแต่เช้ามีด ไปถึงก็ค่ำพอดี และนอนที่นั่น 1 คืน และกลับหมู่บ้านในวันถัดไป สำหรับรถจักรยานนั้นไม่มีใครใช้ เพราะทางชันปั่นยากจึงไม่เป็นที่นิยม”

หลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา รายได้ต่อครัวเรือนเริ่มที่จะเพียงพอจึงเริ่มการที่จะซื้อทรัพย์สินกันมากขึ้น โดยทรัพย์สินที่ครัวเรือนส่วนใหญ่มีได้แก่ รถจักรยานยนต์ เกือบทุกหลังคาเรือนมีจะต้องมีอย่างน้อยต้องมีรถจักรยานยนต์ครัวเรือนละ 1 คัน ใช้กันคือ จำนวนกว่า 200 คัน เนื่องจากสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง สำหรับรถยนต์หรือรถกระบะนั้นจะมีปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากความจำกัดในพื้นที่จอดรถ เพราะตามลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านจะเป็นภูเขาส่วนใหญ่ แต่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยวก็ถือว่าปริมาณเพิ่มขึ้นมาก จากการสำรวจพบว่ามียานยนต์มากกว่า 20 คันและส่วนมากจะเป็นรถกระบะ เนื่องจากประโยชน์ในการใช้สอยที่มีมากกว่ารถยนต์ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกก็เช่นกันจะมีติดครองในกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงบางส่วน ในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวเข้ามา เนื่องจากเหตุผลเช่นเดียวกันกับการถือครองยานพาหนะ เพราะความที่รายได้ก็ยังไม่มากนัก ประกอบกับการใช้สอยก็ไม่ได้จำเป็นมากเท่าที่ควร อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ก็ยังไม่มีสัญญาณเข้ามา โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณกลุ่มประชากรที่ใช้ได้ก็ต้องมีงานควาเทียมเป็นของตัวเองซึ่งมีราคาแพงในสมัยก่อน

ส่วนช่วงหลังจากการท่องเที่ยวขึ้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ แทบทุกคนจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างน้อย 1 เครื่องต่อคน นางประจัน ศรีดวงให้เหตุผลว่า ”สะดวกสบายในการที่จะติดต่อกับสามีเวลาไปทำสวนเมี่ยง และลูกที่เข้าไปทำงานในเมือง” ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ทุกครัวเรือนมีเงินพอที่จะซื้อ โทรศัพท์ ผู้เฒ่า เครื่องทำน้ำอุ่นมากขึ้น โดยโทรศัพท์นั้นแทบทุกหลังคาเรือนที่เข้าไปทำการสัมภาระ จะมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านที่อยู่ในกลุ่มโฮมสเตย์จะนิยมใช้เป็นส่วนมาก หลังคาละ 2 เครื่องเพื่อรองรับความต้องการของแขกผู้มาเยือน แต่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโฮมสเตย์ก็จะมีบ้าง แม้บางครั้งครัวเรือนจะซื้อแบบเงินผ่อนก็ตาม การซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพราะอิทธิพลของลัทธิบริโภคนิยมซึ่งเข้ามาพร้อมกับการติดต่อกับคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว และด้วยการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของชุมชนจากการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเอื้อต่อการบริโภครถยนต์เหล่านี้

จึงกล่าวได้ว่าหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านนั้น ก็ทำให้แต่ละครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่ สถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น โดยดูได้จากทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยก่อน ทั้งยังสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เริ่มเข้ามาขังหมู่บ้านโดยจากตารางที่ 4.6 ได้บอกถึงจำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นภายในชุมชน

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลพื้นฐานการถือครองทรัพย์สินประเภทพาหนะ

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (279)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (23)
รถยนต์	19 (6.81)	-
รถกระบะ	32 (11.47)	6 (26.09)
รถจักรยานยนต์	228 (81.72)	17 (73.91)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: (xxx)\* คือ จำนวนร้อยละ

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลพื้นฐานการถือครองทรัพย์สินประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (712)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (16)
ทีวี	165 (23.17)	10 (62.5)
พัดลม	10 (1.40)	-
ตู้เย็น	77 (10.81)	-
เตาแก๊ส	48 (6.74)	6 (37.5)
เครื่องทำน้ำอุ่น	70 (9.83)	-

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลพื้นฐานการถือครองทรัพย์สินประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (712)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (16)
เครื่องคอมพิวเตอร์	12 (1.69)	-
โทรศัพท์มือถือ	330 (46.35)	-

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### 4.3.2 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ

ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้น ได้ทำการศึกษา โดยทำการเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในช่วงหลังจากการท่องเที่ยว แล้วทำการมองกลับไปเพื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวว่ามีลักษณะรายได้ เฉลี่ย รายจ่าย เฉลี่ย ลักษณะการประกอบอาชีพ และการถือครองทรัพย์สิน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง โดยจำการแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 กลุ่มตัวอย่าง

##### 1. กลุ่มผู้รายได้น้อย (ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี)

###### ก. ลักษณะการประกอบอาชีพ

จากตารางที่ 4.7 พบว่าการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อยนั้นมีไม่หลากหลายมากนัก โดยดูได้จากอาชีพหลักทั้งในช่วงหลังและช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวนั้นก็ยังคงประกอบอาชีพการทำสวนเมียงไม่ได้เปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 18 กลุ่มตัวอย่างที่ยังคงมีอาชีพทำสวนเมียงอย่างเดิม

สำหรับอาชีพรองนั้นในช่วงหลังที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวคือ จากเดิมที่ไม่มีใครมีอาชีพรองเป็นตัวเสริมหลังจากที่ไม่มีการทำสวนเมียงแล้ว ได้เกิดอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นได้ประกอบอาชีพเสริมคือ การทำสวนกาแฟจำนวน 13 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 72.22 ต่อมาคือการประกอบอาชีพทำ

เฟอร์นิเจอร์จากร้านอีก 5 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 27.78 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกทำอาชีพสวนกาแฟเป็นอาชีพเสริมมากกว่านั้นเป็นเพราะว่า การทำสวนกาแฟมีรายได้ดีกว่า ทั้งยังมีผู้รับซื้อแน่นอนทำให้มั่นใจได้ว่ามีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวแน่นอน ส่วนการทำอาชีพเฟอร์นิเจอร์นั้นได้รายได้ต่อชิ้นเพียงชิ้นละ 200 บาท จึงทำให้ประชากรไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก มีก็แต่ผู้มีทุนทรัพย์ไม่มากประกอบกับไม่มีเรี่ยวแรงไปทำอาชีพรับจ้าง จึงจำเป็นประกอบอาชีพนี้ แต่ตัวแทนกลุ่มประชากรที่ทำอาชีพเฟอร์นิเจอร์จากร้านคือ นายทองดี ก็ยังคงกล่าวว่า “ดีกว่าที่ไม่มีอะไรทำหลังทำสวนเมือง อย่างน้อยก็ยังมีรายได้เข้ามาบ้าง”

#### ข. รายได้

ในกลุ่มนี้ช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยววันกลุ่มตัวอย่างทุกคนจะประกอบ อาชีพสวนเมืองอย่างเดียว เป็นกลุ่มที่มีพื้นที่ในการทำสวนเมืองค่อนข้างน้อยจึงทำให้รายได้ไม่มากนัก ประกอบกับมีอายุที่ค่อนข้างมากแล้ว ทั้งลูกหลานก็เข้าไปเรียนในเมืองจึงไม่มีใครช่วยในการทำสวนเมือง จึงทำให้รายได้ที่ได้มานั้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้ประชากรในกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 24,750 บาทต่อปี

แต่พอหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา ประชากรในกลุ่มนี้ก็หามาประกอบอาชีพรอง ในกลุ่มจำพวก ผลผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อขายแก่นักท่องเที่ยว เช่น ทำสวนกาแฟ และทำเฟอร์นิเจอร์จากร้าน ทั้งยังได้ลูกหลานกลับบ้านมาช่วยงานเนื่องจากสำเร็จการศึกษาแล้ว จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมา เพราะการท่องเที่ยวขยายตัว และนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นด้วย จากผลของการท่องเที่ยวทำให้รายได้เพิ่มจึงไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน จึงทำให้ประชากรในกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 47,537.5 บาทต่อปี

#### ค. รายจ่าย

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าในช่วงหลังที่มีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนนั้น กลุ่มตัวอย่างของผู้มีรายได้น้อยมีค่า ใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงขึ้นจาก เดิมที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 19,597 บาทต่อปี แต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาจ่ายเฉลี่ยเพิ่มเป็น 40,625 บาทต่อปี โดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นตามยุคสมัย ที่สำคัญหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากเดิมที่เคยทำกับข้าวกินกันเองโดยใช้ผักกรูบที่ปลูกเอง ก็มีการซื้อผักจากรถขายสินค้าจากในเมืองบ้าง หรือซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านจึงเป็นผลให้รายจ่ายสูงขึ้น รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจากสิ่งอำนวยความสะดวก และยานพาหนะที่ถือครอบครองไว้ก็เป็นรายจ่ายที่สำคัญเช่นกัน

หากแต่ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวในวันรายจ่ายที่ค่อนข้างน้อยก็เป็นเหตุ  
เนื่องมาจากไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมากนัก มีก็แค่ค่าการศึกษาบุตรบ้าง กับค่า รักษาพยาบาล ส่วนค่า  
เดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็มีไม่มากนักเท่ากับสมัยนี้ การบริโภคก็มีลักษณะแบบชาวบ้านทั่วไป  
ไม่ได้บริโภคอะไรมากมาย บริโภคเท่าที่มีจึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก

#### ง. การถือครองทรัพย์สิน

ในกลุ่มผู้มีรายได้ได้น้อยนั้นจากตารางที่ 4.7 กล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีการถือครอง  
สินทรัพย์น้อยที่สุดโดยการถือครองสินทรัพย์ ของกลุ่มตัวอย่างนี้จะเน้นไป ในช่วงหลังจากการ  
ท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนแล้ว เนื่องมาจากช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวในวัน รายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้  
มีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับรายได้ที่หักลบกับรายจ่ายแล้ว มีเงินเหลือ ไม่มากนักจึงไม่มี เงินทุน  
เพียงพอเพื่อซื้อสินทรัพย์เหล่านี้ได้ แต่จากผลของการท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ชุมชน ได้ส่งผลต่อลักษณะ  
การประกอบอาชีพและรายได้ที่เปลี่ยนไปทำให้เมื่อนำรายได้หักกับรายจ่ายแล้ว ก็ยังมีเงินมากพอใน  
การซื้อสินทรัพย์ รวมไปถึงระบบการซื้อของแบบเงินผ่อนที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมาก ขึ้นจากผลของ  
การท่องเที่ยวจึงทำให้การถือครองสินทรัพย์ของกลุ่มผู้มีรายได้ได้น้อยเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการถือ  
ครองสินทรัพย์ เช่น รถจักรยานยนต์ ที่วี ตู้เย็น เต้าแก๊ส และ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ตารางที่ 4.7 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อปี

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
จำนวนตัวอย่าง	18	18
รายได้เฉลี่ย	47,537.5 บาทต่อปี	24,750 บาทต่อปี
อาชีพหลัก	ทำสวนเมือง (100)	ทำสวนเมือง (100)
อาชีพรอง	สวนกาแฟ (72.22) เฟอร์นิเจอร์ (27.78)	ไม่มีอาชีพรอง

ตารางที่ 4.7 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อปี (ต่อ)

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
รายจ่ายเฉลี่ย	40,625 บาทต่อปี	19,587.51 บาทต่อปี
การถือครองยานพาหนะ	รถจักรยานยนต์	ไม่มีการถือครองยานพาหนะ
การถือครองสิ่งอำนวยความสะดวก	ทีวี ตู้เย็น เตาแก๊ส โทรศัพท์มือถือ	ไม่มีการถือครองสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

## 2. กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง (50,001 – 100,000 บาทต่อปี)

### ก. ลักษณะการประกอบอาชีพ

ลักษณะการประกอบอาชีพหลักของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางนั้นถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากตารางที่ 4.8 เห็นได้ว่าในช่วงหลังจากมีการท่องเที่ยวเข้ามานั้นได้ทำให้เกิดอาชีพหลักเพิ่มขึ้นคือ อาชีพรับจ้าง โดยกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางนั้นจำนวน 21 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 15.56 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพหลักเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวที่มีการประกอบอาชีพทำสวนเพียงอย่างเดียว

สำหรับอาชีพรองนั้นในกลุ่มผู้มีอาชีพรองนั้นถือได้ว่าการ ประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว จากตารางที่ 4.8 เห็นได้ว่ามีอาชีพรองมากถึง 10 อาชีพ เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว 7 อาชีพ และไม่มีประชากรคนไหนที่ไม่มีอาชีพรองจึงกล่าวได้ว่า เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามานั้นก็ก่อให้เกิดอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น โดยส่วนมากก็จะเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยว พันกับการท่องเที่ยว คือ อาชีพนวดแผนโบราณ บริการบ้านพัก โฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ นำเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น ทั้งยังมี อาชีพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว เช่น สวนกาแฟ และหมอนสมุนไพร ทั้งยัง นำการทำสวนเมี่ยงที่เคยเป็นอาชีพหลักมาประกอบเป็นอาชีพรองอีกด้วย

## ข. รายได้

สำหรับประชากรในกลุ่มนี้ถือได้ว่ามีมากที่สุด ในชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มช่วงของคนวัยกลางคน ซึ่งสามารถที่จะใช้แรงงานในการทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยในช่วงก่อน มีการท่องเที่ยวที่ส่วนมากก็จะมีอาชีพหลักคือ ทำสวนเมืองทั้งหมด แต่ก็จะมีประชาชนบางกลุ่มที่สามารถหาอาชีพเสริมเข้ามาช่วยสร้างรายได้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ รับจ้างทั่วไป สวนกาแฟ และเย็บผ้า จึงทำให้มีรายได้ที่มากขึ้นกว่าประชากรในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยส่งผลให้บางส่วนก็มีการถือครองทรัพย์สิน เช่น รถกระบะ และรถจักรยานยนต์บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก ในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวรายได้เฉลี่ยของประชากรในกลุ่มนี้จะอยู่ที่ 41,323.36 บาทต่อปี

พอช่วงที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาถึงส่งผลให้ประชากรในกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากการที่มีอาชีพ รองที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการสร้างรายได้ให้กับประชากรทั้งยังเป็นการเพิ่มงานให้แก่ชุมชนอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากตารางที่ 4.8 ที่แสดงให้เห็นถึงอาชีพรองที่หลากหลายมากขึ้น โดยประชากรในกลุ่มนี้นั้นจะมีอาชีพรองเกี่ยว พันธ์กับการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น นำเที่ยวเชิงนิเวศ นวดแผนโบราณ มัคคุเทศก์ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ประชากรในกลุ่มเป็นอย่างมาก และการท่องเที่ยวยังเป็นตัวช่วยที่ ส่งผลให้ราคาของสินค้าที่กลุ่มชาวบ้านได้ผลิตขึ้นมา มีราคาสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น หมอนสมุนไพร เมล็ดกาแฟ และต้นกล้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนแม่กำปองเองจึงเกิดรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วย โดยจากการท่องเที่ยวที่เข้ามายังชุมชนนั้น ก็ได้ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยมากขึ้นเป็น 84,543.35 บาทต่อปี โดยดูได้จากตารางที่ 4.8 สำหรับการให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เป็นตัวเสริมรายได้ให้แก่ประชากรในกลุ่มนี้ ทั้งยังเป็นการทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในการนวดแผนไทย การรับจ้างเป็นมัคคุเทศก์หรือนำเที่ยวป่าชมธรรมชาติเชิงนิเวศ จึงทำให้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ปานกลางสูงขึ้นมา

## ค. รายจ่าย

ในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถือได้ว่าค่อนข้าง มีฐานะดีขึ้นมาจึงทำให้ในช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย เท่ากับ 22,117 บาทต่อปี โดยในกลุ่มผู้มีรายได้นั้นในช่วงก่อนที่มีการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายส่วนมากจะหมดไป กับการบริโภค และการศึกษาของบุตรมากกว่า เนื่องจากมีรายได้ที่สูงกว่ากลุ่มของผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับการส่งบุตรเข้าไปเรียนในตัวเมืองกันมาก จึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของค่าการศึกษาบุตร ค่าเดินทาง และค่า บริโภค ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น



แต่ช่วงหลังจากการท่องเที่ยวเข้ามาในกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นเป็น 59,365 บาทต่อปี โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคือ ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ประกอบกับต้องเสียค่าใช้จ่ายของ ทรัพย์สินที่ถือครองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ยาพาหนะหรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือและค่าน้ำมันที่ ซึ่งในสมัยก่อนมีการท่องเที่ยวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้มากมายนัก จึงกล่าวได้ว่าการที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาชุมชนก็มีผลต่อรายจ่ายของกลุ่มตัวอย่างเช่นกัน

### ง. การถือครองทรัพย์สิน

สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางนั้นเป็นกลุ่มที่มีการถือครองสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น โดย จากเดิมก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวเข้ามาการถือครองสินทรัพย์ ที่ยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แต่หลังจากการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนที่ส่งผลต่อลักษณะการประกอบอาชีพ และรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนี้ซึ่งมีการประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงได้รับรายได้ที่มากกลายเป็นผลสืบเนื่องมาถึงการถือครองสินทรัพย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นยาพาหนะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ดูได้จากตารางที่ 4.8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ซึ่งต้องมีการลงทุนเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาเพื่อให้ผ่านตามมาตรฐานของโฮมสเตย์ที่ได้วางเอาไว้ จึงกล่าวได้ว่าจากผลของการท่องเที่ยวได้ส่งผลถึงการถือครองทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

ตารางที่ 4.8 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาทต่อปี

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
จำนวนตัวอย่าง	135	135
รายได้เฉลี่ย	84,543.35 บาทต่อปี	41,323.36 บาทต่อปี
อาชีพหลัก	ทำสวนเมือง (84.44) รับจ้างทั่วไป (15.56)	ทำสวนเมือง (100)

ตารางที่ 4.8 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้ 50,001 – 100,000 บาทต่อปี (ต่อ)

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
อาชีพรอง	สวนกาแฟ หมอนสมุนไพร สวนเมือง รับจ้างทั่วไป นวดแผนโบราณ โฮมสเตย์ มัคคุเทศก์ นำเที่ยวเชิงนิเวศ เย็บผ้า เพาะกล้า	ไม่มีอาชีพรอง สวนกาแฟ รับจ้างทั่วไป เย็บผ้า
รายจ่ายเฉลี่ย	59,365 บาทต่อปี	22,117 บาทต่อปี
การถือครองยานพาหนะ	รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์	รถกระบะ รถจักรยานยนต์
การถือครองสิ่งอำนวยความสะดวก	ทีวี พัดลม ตู้เย็น เตาแก๊ส เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ	ทีวี

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

### 3. กลุ่มผู้มีรายได้มาก (มากกว่า 100,001 บาทต่อปี)

#### ก. ลักษณะการประกอบอาชีพ

ในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้มากนั้นจากตารางที่ 4.9 สามารถผลการศึกษาได้ว่า ในช่วงหลังการท่องเที่ยงก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการประกอบอาชีพหลักเหมือนกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเพียงแต่มีอาชีพค้าขายเพิ่มเข้ามา โดยในกลุ่มตัวอย่าง 27 ตัวอย่างมีจำนวนร้อยละ 33.33 ทำอาชีพสวนเมี่ยงเหมือนเดิม ส่วนร้อยละ 48.15 ร้อยละ 18.52 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขายตามลำดับ ซึ่งส่วนมากจะเป็นเปลี่ยนจากอาชีพรองที่เคยประกอบอยู่แล้วแล้วนำมาเป็นอาชีพหลักแทน โดยที่ในกลุ่มผู้มีรายได้มากนั้นได้เปลี่ยนมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปกันมากขึ้น เนื่องมาจากการที่มีผู้ต้องการสร้างโฮมสเตย์ร้านอาหาร รวมไปถึงดูแลจัดการร้าน จึงทำให้มีประชากรไปประกอบอาชีพนี้ค่อนข้างมาก และรายได้ดี ส่วนประชากรที่ไปประกอบอาชีพค้าขายนั้น ก็สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนมากขึ้น ทำให้สินค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเป็นที่ระบายสินค้าของชุมชนได้อีกด้วย

สำหรับอาชีพรองนั้นในกลุ่มผู้มีรายได้มากถือว่ามีอาชีพรองทุกคนทั้งในช่วงหลังและช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยง โดยที่ในช่วงหลังมีการท่องเที่ยงก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพให้มาเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยงมาก โดยมากจะเน้นไปที่ บริการบ้านพัก โฮมสเตย์ สำหรับอาชีพที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ก็มี เช่น หมอนสมุนไพร และก็ได้มีการเลิกอาชีพรองที่เคยประกอบไปบ้างเช่น เย็บผ้า และเลี้ยงวัวเป็นต้น สำหรับผู้ที่เคยประกอบอาชีพรองเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพค้าขาย ก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นอาชีพหลักแล้วทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพรองแทน

#### ข. รายได้

กลุ่มประชากรกลุ่มสุดท้ายนี้เป็นกลุ่มที่ถือได้ว่ามีความสามารถในการหารายได้ได้มาก ทั้งช่วง ก่อนที่จะมีการท่องเที่ยงเข้ามา และหลังจากมีการท่องเที่ยงเข้ามาแล้ว โดยที่ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยงนั้น ประชากรในกลุ่มนี้ได้มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำสวนเมี่ยงเหมือนกัน แต่ได้มีการประกอบอาชีพรองด้วย ซึ่งโดยส่วนมากจะเน้นไปทางการประกอบอาชีพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ไว้ขาย เช่น สวนกาแฟ รับจ้างทั่วไป เย็บผ้า ค้าขาย เลี้ยงวัวขาย เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มนี้ส่วนมากจะมีสวนเมี่ยงขนาดใหญ่ และสมาชิกใน ครอบครัวช่วยเหลือกันหมด ทำให้เก็บเที่ยงได้เป็นปริมาณมาก รวมทั้งผู้ที่ทำธุรกิจการค้าได้มีการนำสินค้าจากในเมืองมาขายด้วย จึงทำให้ประชากรกลุ่มนี้มีรายได้มาก

เมื่อมีการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้ส่งผลให้ประชากรในกลุ่มนี้บางส่วนเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนเมี่ยงที่เป็นอาชีพหลัก กลายเป็นอาชีพรอง และทำอาชีพรับจ้าง และค้าขายแทน รวมไปถึงอาชีพรองที่ เน้นไปทางการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น สวนกาแฟและคั่วเมล็ดกาแฟ ขาย ทำหมอนสมุนไพร เป็นต้น เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการเป็นเมืองท่องเที่ยว ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นเองเขาได้ราคาดี ประกอบกับ ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจึงทำให้ประชากรที่มีอาชีพค้าขายมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ในด้านของรับจ้างก็ได้รายได้มากจากการที่มีผู้ลงทุนเกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านกาแฟในการจ้างมาบริหารดูแล รวมไปถึงผู้รับจ้างสร้างบ้าน ต่อเติมบ้านให้เป็นให้โฮมสเตย์ก็มีรายได้ดีมากขึ้นด้วย โดยในกลุ่มผู้มีรายได้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้ให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์มากที่สุด จึงส่งผลถึงรายได้เฉลี่ย ซึ่งจากเดิมช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มผู้มีรายได้มากถึงกับ 69,666 บาทต่อปี แต่พอมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนได้ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 112,333 บาทต่อปี โดยดูได้จากตารางที่ 4.9

### ค. รายจ่าย

ในด้านรายจ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้มาก จากผลการศึกษาพบว่า ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้มากนั้นเป็นกลุ่มที่มีรายจ่ายเฉลี่ยมากที่สุด จากตารางที่ 4.9 เดิมก่อนมีการท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มเท่ากับ 28,133 บาทต่อปี เป็นผลมาจากรายได้ที่มาก ประกอบกับสินทรัพย์ที่ถือครองก็มีจำนวนมาก โดยในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวนี้กลุ่มผู้มีรายได้มากได้เริ่มที่จะมีการลงทุนในการที่ประกอบอาชีพเสริมคือการทำธุรกิจการค้า จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการที่เสียค่า การศึกษา ให้กับบุตรเพื่อ ส่งไปศึกษาในเมืองค่าใช้จ่ายในการบริโภค และค่ารักษาพยาบาล จึงส่งผลถึงค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่ม

สำหรับช่วงหลังจากมีการท่องเที่ยวก็มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับรายได้ที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้มาก จึงทำให้เกิดการค่าใช้จ่ายในการบริโภคที่สูงขึ้นตามมา ทั้งยังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือ บางครอบครัวในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้มีการส่งบุตรหลานไป ศึกษาต่อ ในในระดับที่สูงขึ้น จึงเสียค่าใช้จ่ายไปกับการศึกษาค่อนข้างมาก ประกอบกับนำเงินไปลงทุนในกิจการค้าขายของตนเองด้วย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากด้วย จากผลของการท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ชุมชนได้ส่งผลให้รายจ่ายเฉลี่ยของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 73,316 บาทต่อปี

### ง. การถือครองทรัพย์สิน

ในกลุ่มประชากรผู้มีรายได้สูงนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการถือครองสินทรัพย์ อยู่ก่อนแล้วจากตารางที่ 4.9 เนื่องมาจากรายได้ที่มากในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว จึงทำให้สามารถถือครองสินทรัพย์ เช่น รถกระบะ รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แต่ก็ถือว่ายังไม่มากนัก แต่เมื่อช่วงหลังจากมีการท่องเที่ยวขึ้นก็จะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงคือ การที่มีจำนวนการถือครองยานพาหนะ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่มากขึ้น รวมไปถึงมีการซื้อเพื่อเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ให้ใหม่ ทันสมัยมากขึ้น

ตารางที่ 4.9 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
จำนวนตัวอย่าง	27	27
รายได้เฉลี่ย	112,333.33 บาทต่อปี	69,666.67 บาทต่อปี
อาชีพหลัก	ทำสวนเมือง (33.33) รับจ้างทั่วไป (48.15) ค้าขาย (18.52)	ทำสวนเมือง (100)
อาชีพรอง	โฮมสเตย์ สวนกาแฟ หมอนสมุนไพร รับจ้างทั่วไป สวนเมือง	สวนกาแฟ รับจ้างทั่วไป เย็บผ้า ค้าขาย เลี้ยงวัว
รายจ่ายเฉลี่ย	73,316.67 บาทต่อปี	28,133.33 บาทต่อปี
การถือครองยานพาหนะ	รถยนต์ รถกระบะ รถจักรยานยนต์	รถกระบะ รถจักรยานยนต์

ตารางที่ 4.9 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ กลุ่มตัวอย่างผู้มีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปี  
(ต่อ)

	หลังมีการท่องเที่ยว	ก่อนมีการท่องเที่ยว
การถือครองสิ่งอำนวยความสะดวก	ทีวี พัดลม ตู้เย็น เตาแก๊ส เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ	ทีวี เตาแก๊ส

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### 4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้านสังคม

ในด้านผลกระทบทางสังคมนั้น ได้ทำการศึกษา โดยทำการเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในช่วงหลังจากมีการท่องเที่ยวที่มีการรวมกลุ่มทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว ทั้งยังมีกลุ่มต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่าง ประกอบกับโอกาสทางการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น และสุดท้ายคือปัญหาทางสังคมที่เข้ามาพร้อมกับการท่องเที่ยว

##### 1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มทางสังคม

จากตารางที่ 4.9 การรวมกลุ่มในช่วงก่อนมีการท่องเที่ยวนั้นจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสตรีแม่บ้าน ซึ่งถือว่าการรวมกลุ่มพื้นฐานของทุกชุมชน อันดับต่อมาเป็นกลุ่มอาสาสมัครแม่กำปอง ซึ่งในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวขึ้นนั้นยังไม่ได้ทำการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการเป็นหลักแหล่ง นางเจนจิรา ประธานกลุ่มแม่บ้านกล่าวว่า “ช่วงก่อนการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชน การรวมกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนนั้นถือได้ว่ากระจัดกระจาย ไม่มีสถานที่ในการรวมกลุ่มที่แน่นอน สมาชิกแต่ละคนก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจน การทำกิจกรรมก็มีการทำเป็นครั้งคราวไม่เหมือนกับหลังจากมีการท่องเที่ยวเข้า” เนื่องจากในช่วงก่อนการท่องเที่ยวขึ้นชุมชนบ้านแม่กำ

ปองยังไม่มีรูปแบบการรวมกลุ่มทางสังคมที่ชัดเจน การรวมกลุ่มก็เน้นไปที่ความสมัครใจมากกว่า ไม่มีการจัดระบบระเบียบของเงินทุนที่จะใช้กันในกลุ่ม ขึ้นอยู่ตามกำลังทรัพย์ของสมาชิกแต่ละคน จึงทำให้กลุ่มต่าง ๆ ไม่ได้ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทั้งยังรายได้ และเงินทุนของกลุ่มก็มีไม่มาก ทำให้ไม่มีเงินทุนในการพัฒนากลุ่มเพื่อให้กินผลประโยชน์ที่ออกเลย ภายหลังจากมีการท่องเที่ยวเข้ามา ทางพ่อหลวงพรหมมินทร์ก็ได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญในการที่จะรวมกลุ่มต่าง ๆ ของหมู่บ้านขึ้นมา ทั้งยังได้จัดตั้งกลุ่มใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย ทั้งยังได้มีการจัดทำรูปแบบในการรวมกลุ่ม ทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย เพื่อให้เกิดการจัดระบบของทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดการที่จะมีทุน หมุนเวียนในการพัฒนาต่าง ๆ ต่อไป โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังจากมีการท่องเที่ยวรวมทั้ง กลุ่มเดิมที่มีการจัดระเบียบต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้เกิดกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยว และไม่เกี่ยวข้อง

แต่ต่อมาหลังจากการท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งจากตารางที่ 4.9 ได้มีการจัดกลุ่มต่าง ๆ ให้มี ระเบียบแบบแผน โดยมีกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกลุ่ม โสมสเดย์ ซึ่งมีกลุ่มสตรีแม่บ้านเป็นแกน หลักในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของหมู่บ้านซึ่งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุกคน จะมีตำแหน่งเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีหน้าที่ในการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุม เพื่อถกเถียงถึงแนวทางในการทำงาน และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้หมู่บ้านเป็นชุมชนการท่องเที่ยวอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดยชาวบ้านบางคน อาจจะทำการเข้าร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ โดยบางคนอาจจะไปสมัครถึง 3-4 กลุ่มสำหรับกลุ่มอื่น ๆ ก็จะมีหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่ม อสม.แม่กำปอง ก็จะมีการ ทำหน้าที่ในการเข้าร่วมงานกับชุมชนอื่น ๆ หรือทำหน้าที่เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุก็จะทำหน้าที่เป็นกลุ่มที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นผู้นำในการประกอบ พิธีกรรมต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนบ้านแม่กำปอง จากผลของการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดกลุ่ม อื่น ๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็น กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มนวดแผนโบราณ กลุ่มดนตรีพื้นเมือง ฯลฯ จากตาราง ที่ 4.9 แสดงให้เห็นกลุ่มต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยการรวมกลุ่มในช่วงหลังการท่องเที่ยวได้รับผล จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวโสมสเดย์จึงได้เกิดการจัดตั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มโสมสเดย์ กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มนำเที่ยวป่า กลุ่มมัคคุเทศก์ กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น และยังได้มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มหมอน สมุนไพร กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สาน กลุ่มแปรรูปกาแฟ เป็นต้น โดยที่กลุ่มที่เคยมีในช่วงก่อนมีการ ท่องเที่ยวก็ยังคงมีอยู่ แต่ได้รับการจัดระเบียบให้ดีขึ้น เพื่อมีแบบแผนในการดำเนินการแบบเดียวกัน โดยทุกกลุ่มจะมีแนวทางการบริหารจัดการที่เหมือนกัน ซึ่งได้วางแนวทางนี้โดยพ่อหลวงพรหมมิ

นทร์เพื่อให้เป็นรูปแบบหลักในการบริหารจัดการทุกกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งยังมีทุน  
หมุนเวียนต่อภายในกลุ่ม และภายในชุมชน จึงแนวทางเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนายั่งยืนต่อไป

ตารางที่ 4.10 การมีส่วนร่วมทางสังคมในช่วงก่อนและหลังมีการท่องเที่ยว

รายชื่อกลุ่ม	หลังมีการท่องเที่ยว (180)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (180)
กลุ่มสตรีแม่บ้าน	110 (61.11)	97 (53.89)
กลุ่ม อสม. แม่กำปอง	96 (53.33)	53 (29.44)
กลุ่มเยาวชนแม่กำปอง	5 (2.78)	15 (8.33)
กลุ่มผู้สูงอายุ	10 (5.56)	10 (5.56)
กลุ่มคนตรีพื้นเมือง	7 (3.89)	7 (3.89)
กลุ่มหมอมือง-สมุนไพร	3 (1.67)	5 (2.78)
กลุ่มตีเหล็ก	2 (1.11)	2 (1.11)
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	180 (100)	-
กลุ่มหมอนสมุนไพร	30 (16.67)	-
กลุ่มโฮมสเตย์	20 (11.11)	-
กลุ่มนวดแผนไทย	10 (5.56)	-



#### ตารางที่ 4.10 การมีส่วนร่วมทางสังคมในช่วงก่อนและหลังการท่องเที่ยว (ต่อ)

รายชื่อกลุ่ม	หลังมีการท่องเที่ยว (180)	ก่อนมีการท่องเที่ยว (180)
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น	6 (3.33)	-
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่	5 (2.78)	-
กลุ่มแปรรูปกาแฟอราบิก้า	3 (1.67)	-

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

## 2. โอกาสทางการศึกษา เรียนรู้

ภายหลังจากที่โรงเรียนบ้านแม่กำปอง ได้ปิดไป ประกอบกับการที่มีการท่องเที่ยวเข้ามา ทางผู้นำชุมชน นายพรหมินทร์ พวงมาลา เล็งเห็นว่าหากได้ทำให้ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ก็จะเป็นการดีเพื่อทำให้เกิดชุมชนที่มีความรู้ ประกอบกับการมีนักท่องเที่ยว และคนต่างถิ่นเข้ามา มาก ดังนั้นทางพ่อหลวงพรหมินทร์จึงได้ตระหนักเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระดับทางการศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มาเยือน รวมไปถึงเป็นเครื่องป้องกันการล่อลวงจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมา

**ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปอง** เป็นศูนย์รวบรวมข่าวสารความรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ ซึ่งได้เน้นกระบวนการการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองที่ดำเนินการโดยคนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

**การก่อเกิดศูนย์เรียนรู้** การส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นแนวทางที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในบ้านแม่กำปอง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ ตามสภาพ บริบท และศักยภาพของชุมชน และคนในชุมชน ซึ่งแต่เดิมที่บ้านแม่กำปอง ได้ใช้ศาลาวัดคันธาพุกกษา(วัดแม่กำปอง) เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ใช้เป็นสถานที่จัดประชุม จัดเวทีประชาคม ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในหมู่บ้าน หลังจากได้รับแนวคิด และหลักการในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้ของชุมชน จาก

หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ,กศน. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อขอมติในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ๆใช้เป็นอาคารของศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ศาลาวัดเดิมนั้นมีความคับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกแก่คณะศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชนได้อย่างเต็มที่ และไม่สามารถขยายพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ครบวงจรได้ จึงได้เปลี่ยนมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดแม่กำปองที่ร้าง และไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่กำปองในปัจจุบัน

### สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

หมู่บ้าน ได้ใช้อาคารเรียนของ โรงเรียนวัดแม่กำปอง ที่ร้าง และไม่ได้ใช้แล้วมาปรับปรุง และพัฒนาโดยที่ผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุง และจัดตั้งเป็นอาคารของศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

### 3. ปัญหาทางสังคม

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลในประเด็นที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการท่องเที่ยว โดยทางผู้วิจัยได้ทำการกำหนดกรอบปัญหา พร้อมผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยได้มีการกำหนดหัวข้อปัญหาที่น่าจะเกิดภายหลังจากมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวโฮมสเตย์เข้ามายังชุมชน ซึ่งจะทำการหาร้อยละจากกลุ่มตัวอย่าง 180 กลุ่มตัวอย่าง

#### ก. ปัญหาด้านยาเสพติด

ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนใหญ่ที่มีมาก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้ว ยิ่งพอมีการท่องเที่ยวเข้ามา ความเจริญเข้ามาในชุมชนมากขึ้นก็เกิดการที่จะเลียนแบบพฤติกรรมจากคนต่างถิ่นบ้างบางส่วน อย่างงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ก็เริ่มที่จะมีการกินสุราสังสรรค์กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่มียาเสพติดที่รุนแรงมากอย่างเช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน ก็ตาม แต่เรื่องการที่ชาวบ้านดื่มสุราและสูบบุหรี่ ทั้งบุหรี่ที่ซื้อมาจากในเมือง หรือบุหรี่พันเองที่เรียกว่า “จี่โย” ก็มีจำนวนมากขึ้น ประกอบกับอาชีพที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เก็บเมียงอย่างเดียว ใช้เวลาในการเก็บทั้งวัน แต่ปัจจุบันมีทั้งอาชีพรับจ้างทั่วไปต่าง ๆ ซึ่งเมื่อหมดเวลาทำงาน หรือตกค่ำ ก็ทำให้เกิดเวลาว่างในการที่ดื่มสุราสังสรรค์กันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน พ่อหลวงพรหมมิตรกล่าวว่า “ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ควรจะเร่งแก้ไขอย่างยิ่ง เพราะมีในเกือบทุกชุมชน ทั้งยังไม่มีการปราบปรามที่จริงจัง”

## ข. ปัญหาการลักขโมย

ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือช่วงหลังที่จะมีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชน ปัญหาเรื่องการลักขโมยถือได้ว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชุมชน จากการที่ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามแก่ชาวบ้าน ทุกคนกล่าวได้ว่าปัญหาการลักขโมยนี้ไม่มีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีการช่วยกันดูแล ทั้งยังปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นอีกด้วย ประกอบกับความสัมพันธ์ในชุมชน ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเครือญาติ จึงทำให้แทบจะรู้จักกันหมดจึงไม่มีใครคิดที่จะคิดทำการสร้างปัญหาการลักขโมย เพราะถ้าถูกจับได้ก็จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ทั้งยังเสื่อมเสียไปถึงวงศ์ตระกูล และลูกหลานอีกด้วย

## ค. ปัญหาด้านการศึกษา

เนื่องมาจากการที่มีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชน ทำให้ชาวบ้านหลายต่อหลายคนมองว่าปัญหาที่ว่าตนมีการศึกษาที่ต่ำ จะถูกคนต่างถิ่นดูถูก หรือเข้ามาเอาไรด์เอาเปรียบผลประโยชน์ได้ นายจรัสกล่าวว่า ”ลุมมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหมู่บ้านการท่องเที่ยวอย่างเรา เพราะมีคนมากหน้าหลายตาเดินทางเข้ามายังชุมชน จึงควรมีการป้องกันเรื่องกลโกงต่าง ๆ ที่อาจจะตามมาได้” จากแบบสอบถามที่ได้แจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 91.67 เห็นว่า ปัญหาด้านการศึกษานั้นควรที่จะได้รับการแก้ไข เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะจบการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งยังเรื่องความต้องการในเรื่องความรู้ทางภาษา เพื่อที่จะสามารถติดต่อกับนักท่องเที่ยว และเข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน แต่ปัญหานี้ ก็เริ่มที่จะได้รับการแก้ไขบ้างแล้ว เนื่องจากพ่อหลวงพรหมมิตรได้มีแนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้เริ่มก็ตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งผลจากการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ก็ค่อย ๆ เริ่มส่งผลในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนมากขึ้น

## ง. ปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน

ปัญหาความขัดแย้งที่พบในชุมชน ถือได้ว่ายังมีส่วนน้อยอยู่ จากการสัมภาษณ์พบว่าไม่ถึงร้อยละ 10 ที่กล่าวว่ามีปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน แต่ก็กล่าวว่าถึงจะมีปัญหาความขัดแย้ง แต่ก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้ จึงทำให้ไม่เป็นปัญหาใหญ่ และไม่มี ความรุนแรง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมากกว่าร้อยละ 90 มองว่าชุมชนไม่ได้ประสบกับปัญหานี้มากเท่าไร จากการศึกษาจึงกล่าวได้ว่า ปัญหานี้เริ่มที่จะเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น อาจเนื่องมาจากที่เรื่องของผลประโยชน์ต่าง ๆ เริ่มมีเข้ามา มาก ถึงแม้ว่าในการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีการจัดการโดยกลุ่มคณะกรรมการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันในการแย่งลูกค้า หรือ

กลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างในบางส่วน อาจจะเป็นผลมาจากการที่ยังไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็จบลงได้ด้วยดี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าปัญหานี้ก็เป็นผลมาจากการท่องเที่ยวเช่นกัน แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นขึ้นศาล หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับกลุ่มตัวอย่างที่เจอกับปัญหานี้ก็คือ ทำให้เสียงานเสียการ ต้องมานั่งปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหามาให้ผ่านพ้นไปได้ ก็ถือได้ชุมชนเองยังมีความเข้มแข็งพอสมควรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะกลับดำเนินชีวิตร่วมกันต่อไปได้ ไม่เกิดการเก็บไปคิดอาฆาตเค้น เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินหน้าต่อไปได้

#### จ. ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในชุมชน

ในส่วนของกรอบปัญหาสุดท้ายนั้น หากกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ร้อยละ 84.44 ว่าหลังจากมีการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนบ้านแม่กำปองนั้น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบเริ่มเข้ามามากขึ้น โดยเป็นผลมาจากการที่มีนักลงทุนเอกชนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มากขึ้น นาวาไพลิน ผู้เข้าร่วมกลุ่มการท่องเที่ยวโสมสเดย์กล่าวว่า “กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วมลงทุนในการท่องเที่ยวโสมสเดย์นั้นไม่ให้ความร่วมมือกับตัวชุมชนเท่าที่ควร ซึ่งในช่วงแรกที่เข้ามาเพื่อจะทำบ้านพักโสมสเดย์ก็ได้รับรู้ถึงกฎระเบียบ และปฏิบัติในช่วงแรก ๆ แต่พอผ่านไปก็เริ่มที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับชุมชน เช่น ขาดการเข้าร่วมประชุม ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ทำการเข้าศึกษาค้นคว้าวิจัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนที่เป็นมิตรต่อคนต่างถิ่น และนักท่องเที่ยว”

โดยผลจากการศึกษาที่ได้ลงพื้นที่ทำการวิจัย ก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เริ่มที่จะมีการเข้ามาในชุมชนที่ละเล็กละน้อย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชนบ้านแม่กำปองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่เป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่เชิงอนุรักษ์ หากชุมชนไม่มีการป้องกันที่ดีก็อาจจะทำให้ชุมชนเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้

#### ตารางที่ 4.11 ปัญหาทางสังคมที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าได้รับผลกระทบหลังจากมีการท่องเที่ยว

ปัญหาสังคม	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
ปัญหาด้านยาเสพติด	147 (81.67)
ปัญหาการลักขโมย	-

ตารางที่ 4.11 ปัญหาทางสังคมที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าได้รับผลกระทบหลังจากมีการท่องเที่ยว (ต่อ)

ปัญหาสังคม	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
ปัญหาด้านการศึกษา	165 (91.67)
ปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน	17 (9.44)
ปัญหาการเอาเปรียบในชุมชน	152 (84.44)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### 4.2.4 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม

##### ก. การอนุรักษ์ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชน

การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม และการปฏิบัติตัวนั้น จากการที่ได้ลงพื้นที่ไปนั่งพูดคุย และทำการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนั้น ร้อยละ 89.44 กล่าวได้เลยว่า วิถีชีวิตเดิม ๆ ของชาวบ้านในชุมชนยังเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าจะมีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนก็ตาม จากการที่เข้าไปสังเกตการใช้ชีวิตคือ แต่ละครัวเรือนก็จะออกไปเก็บเมียงกันแต่เช้าของทุกวันเป็นวิถีชีวิตเดิม ๆ ถึงแม้ว่าจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ตามก็ยังคงออกไปเก็บเมียง หากแต่อาจจะมีการทำอาชีพเสริม เช่น แนะนำวิธีการเก็บเมียงแก่นักท่องเที่ยว พาเดินชมป่าไม้ในกรณีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากชีวิตประจำวันที่เคยทำอยู่ในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว พ่ออุ๊ยพรรณกล่าวว่า “แต่ก่อนตาก็ไปเก็บเมียงยังไง ทุกวันนี้ก็ยังไปแบบนั้นอยู่ อุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะมีการบ้าง โทรมบ้าง แต่ก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จะมีก็แต่มีรถกระบะเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาไว้ขนเมียงไปส่งเท่านั้นที่เปลี่ยนไป นอกนั้นตาก็ยังอยู่แบบเดิม ๆ “ จึงกล่าวได้ว่าชาวบ้านในชุมชนยังคงพยายามรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตแต่ก่อนไว้เพื่อที่จะให้ยังคงอยู่สืบไปเนิ่นนาน ทั้งยังเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ได้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อีกด้วย

แต่ก็มีกลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งคือร้อยละ 10.56 ของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวว่า จริงอยู่ที่วิถีชีวิตแบบชาวบ้านเดิมยังอยู่ แต่ก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนบ้างเล็กน้อย โดย

เริ่มใช้วิถีชีวิตแบบคนเมืองเข้ามามากขึ้น คือ รักความสะดวกสบาย อย่างเช่น การปลูกผักกรีนรั้วเป็น เป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีบ้านไหนที่จะปลูกผักกรีนรั้วมาทำกับข้าวเองแล้ว แต่ไปซื้อเอาจากร้านค้า หรือ สั่งอาหารตามร้านอาหารตามสั่งบ้าง การทำกับข้าวกินกันเองในครัวเรือนเริ่มน้อยลง การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางก็มากขึ้น จากที่เคยแต่เดินเท้าในการสัญจรไปไหนมาไหน

จึงกล่าวได้ว่าหลังจากการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน เริ่มมีคนที่สังเกตเห็นว่าวิถีชีวิตเดิม ๆ ของชุมชนเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากสมัยก่อน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าหากวิถีชีวิตของคนเมืองเริ่มเข้ามาเรื่อย ๆ ทั้งจากนักท่องเที่ยวเอง ลูกหลานที่เข้าไปศึกษา หรือ ไปทำงานในเมือง หากไม่มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นหลัง ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวบ้านอาจจะค่อย ๆ เลือนหายไปก็ได้

#### ตารางที่ 4.12 การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนเดิมภายหลังมีการท่องเที่ยว

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนเดิม	19 (10.56)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนเดิม	161 (89.44)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### ข. การมีส่วนร่วมของวัดกับการท่องเที่ยว

การมีเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมของวัดนั้น ชาวบ้านมองว่ามีบทบาทมากขึ้นจากแต่ก่อน โดยมีความเห็นนี้ร้อยละ 93.33 ว่าการที่มีการท่องเที่ยวเข้ามานั้นทำให้วัดเข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็น จุดนัดรวมของชาวบ้านในการประชุมต่าง ๆ การมีบทบาทในการถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเรื่องการทำบุญตักบาตรทุกวันตอนเช้า และทุกวันพระ เพื่อเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็น ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งได้ว่าเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตให้แก่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ และการเผยแพร่พุทธศาสนาต่าง ๆ ทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนธรรมระหว่างเจ้าอาวาส

วัดต่าง ๆ ที่ได้เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนสนทนาธรรม หรือเรียนรู้แบบแผนของการจัดการที่ทำให้วัดคณาภกษาศาสามารถเป็นศูนย์กลาง หรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่หมู่บ้านได้ จากผลของการท่องเที่ยววนั้นทำให้วัดได้เข้ามาบทบาทสำคัญต่าง ๆ มากมายกว่าเมื่อก่อน ทั้งยังได้มีการขยายวัดจากวัดแม่กำปองเดิม มาเป็นวัดคณาภกษาเพื่อถ่ายทอดการเข้าถึงของชุมชนมากขึ้น เนื่องมาจากการที่ชุมชนขยายใหญ่มากขึ้น จากคำกล่าวของชาวบ้านบอกว่า “เมื่อก่อนนี้พระไม่ค่อยจะอยู่วัดกัน เพราะเจียบสงบจึงต้องออกไปศึกษาธรรมะ จากวันใกล้เคียง แต่เดี๋ยวนี้พระอยู่ประจำวัดกันบ่อยขึ้น เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้าพบปะพูดคุยสนทนาธรรม บางครั้งก็มาตามประวัติความเป็นมาบ้างก็มี จึงทำให้วัดของชุมชนได้มีบทบาทมากขึ้นกว่าแต่ก่อน”

#### ตารางที่ 4.13 การเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมของวัดภายหลังมีการท่องเที่ยว

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
วัดมีส่วนร่วมมากขึ้น	168 (93.33)
วัดไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมเท่าเดิม	12 (6.67)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

#### ค. การเผยแพร่วัฒนธรรม

ในส่วนของการเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตเดิมของชาวบ้านภายหลังจากการท่องเที่ยววนั้น จากการลงพื้นที่ และทำการแจกแบบสอบถาม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมื่อก่อนเนื่องจากมีคนต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งของเค้า และของเรา จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมไปในตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยววนั้น วิถีชีวิตของชุมชนก็จะอยู่แค่ภายในชุมชนเท่านั้น เป็นเหมือนการสืบทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นมากกว่า ไม่ได้เผยแพร่ให้คนนอกมากนัก ซึ่งถือได้ว่าการที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชน ถือได้ว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์พ่อหลวงพรหมมิตร ท่านได้กล่าวว่า “เราสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้ว่าเลยว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศของชุมชนเรานั้น

ถ้าท่านมาเข้าร่วม ท่านจะได้รับการสอน และแนะนำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชุมชนบ้านแม่กำปองได้อย่างแท้จริง” โดยการเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านแม่กำปองนั้นสามารถที่จะได้รับการสอนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ลักษณะการกินการอยู่ในแต่ละวันของชาวบ้าน เช่น การนำใบเมี่ยงมาประกอบอาหารเป็น ใบเมี่ยง ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการเผยแพร่ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างแท้จริง

### ง. พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของคนต่างถิ่น

ในเรื่องของพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของคนต่างถิ่นนั้น จากการลงพื้นที่เข้าทำการแจกแบบสอบถาม และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 86.67 เห็นว่า ยังไม่มีการเลียนแบบพฤติกรรมการการบริโภค หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนต่างถิ่น หรือนักท่องเที่ยว โดยชาวบ้านในชุมชนก็ยังคงที่จะยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชุมชน หากแต่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.33 ให้คำตอบที่แตกต่างออกไปว่า หลังจากมีการท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นเข้ามาในชุมชน ก็เริ่มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเลี้ยงฉลองงานวันเกิด ซึ่งแต่เดิมสมัยก่อนนั้นไม่มีการเลี้ยงฉลองแบบนี้ในชุมชน แต่พอมาช่วงหลังเริ่มที่จะมีการจัดงานเลี้ยงกันมากขึ้น ทั้งยังมีการร้องเพลง กินเหล้าสังสรรค์เฮฮาเหมือนคนในเมือง นางสาวโสพิศ พวงเรือนแก้ว ได้กล่าวว่า “การที่มีการเรียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และคนต่างถิ่นนั้นก็เนื่องมาจากที่ความเจริญ ความสะดวกสบายต่าง ๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตที่ไม่เคยเห็นได้เข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เร็วเกินจึงไม่ทันได้ตั้งตัวให้คิดก่อนที่จะซึมซับ จึงไม่รู้ว่าจะทำไปนั้นถูกหรือผิด และจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้าง” ซึ่งกลุ่มที่ให้ความเห็นเรื่องการเลียนแบบพฤติกรรมนั้นก็ยังสามารถให้ข้อคิดที่ว่า ถ้าชาวบ้านทุกคนยังไม่ให้ความร่วมมือกัน ก็จะทำได้ค่อย ๆ เกิดการเลียนแบบเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อย จนสุดท้ายก็จะเข้ามาสู่ชุมชนอย่างเต็มตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของชุมชนด้วย

#### ตารางที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงของการเลียนแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมของคนต่างถิ่นภายหลังมีการท่องเที่ยว

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
มีการเลียนแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมของคนต่างถิ่น	24 (13.33)



ตารางที่ 4.14 การเปลี่ยนแปลงของการเลียนแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมของคนต่างถิ่นภายหลังมี  
การท่องเที่ยว (ต่อ)

รายการ	หลังมีการท่องเที่ยว (180)
ไม่มีการเลียนแบบพฤติกรรม วัฒนธรรมของคนต่างถิ่น	156 (86.67)

ที่มา : จากการสำรวจ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนร้อยละ

จ. การนำเข้าไปในเรื่องของเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก

ในเรื่องของวัฒนธรรมการรับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสบายเข้ามาในหมู่บ้านนั้น ชาวบ้านทุกคนต่างยอมรับว่าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาก เรียกได้ว่าร้อยละ 100 จากช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ โทรศัพท์มือถือที่มีแทบจะทุกคน जानดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณ โทรทัศน์ก็มียากขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่จากมุมมองของชาวบ้านก็ได้กล่าวว่า “เราก็จะพยายามยอมรับและนำเข้าไปสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาใช้ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนา แต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิตเดิม ๆ ของเราไป” จากการทำการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แทบทุกคนไม่ได้มองว่า การที่เรานำเข้าเทคโนโลยี หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปในชุมชน จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชุมชน ทุกคนต่างก็ยอมรับในผลดีมากกว่าผลเสียที่เกิดขึ้น

4.2.5 ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อผู้คนหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านแม่กำปองยิ่งมากเท่าไร ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย หากไม่มีการจัดสรรทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีพอ จากการสังเกตสภาพแวดล้อมและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนของชุมชนบ้านแม่กำปองพบว่าปัจจุบันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนดังนี้

### ก. ลักษณะการใช้ไฟฟ้า

จากสมัยก่อนที่ยังใช้แค่ไฟฟ้าพลังน้ำ พอการถ่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนก็ทำให้เกิดแนวทางนโยบายของรัฐในการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้เนื่องมาจากการขยายตัวของหมู่บ้านที่มีปริมาณการใช้ไฟที่มากขึ้นเกิดเป็นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มขึ้นอีก 2-3 แห่งเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ทั้งยังก็ได้รับช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาทำการเดินสายไฟ ตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อที่จะทำการจ่ายกระแสไฟให้เข้าไปยังชุมชนอีกทางหนึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งกำลังจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หากเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งที่น้ำน้อยไม่พอบั่นกำลังไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงทำให้ท้องถิ่นมีไฟฟ้าทั้งหมดสองกระแส เพื่อที่จะสำรองยามที่โรงไฟฟ้าของหมู่บ้านมีปัญหา และหากไฟฟ้าของการไฟฟ้าจัดซื้อก็ยังมิไฟฟ้าของหมู่บ้านใช้ได้อยู่ จึงทำให้ทางชุมชนไม่มีปัญหาในเรื่องของไฟฟ้าเลย และทั้งนี้จึงเกิดเป็นโครงการการรวมกลุ่มสหกรณ์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดขึ้นเพื่อเป็นการจัดหาเงินทุนในการบำรุงดูแลรักษาจากค่าไฟของชาวบ้านที่ใช้ ส่วนผลกำไรที่ได้ก็นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งถือเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเกิดทุนหมุนเวียนที่มากขึ้นอีกด้วย

### ข. ลักษณะการใช้น้ำ

แต่เดิมในช่วงก่อนที่จะมีการท่องเที่ยวขึ้น ชาวบ้านก็ได้มีการใช้น้ำตามแบบแผนภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการต่อท่อไม้ไผ่จากน้ำตกเข้ามาเก็บใส่ตุ่มของบ้านใครบ้านมันซึ่งก็มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำใช้บ้าง ประกอบกับน้ำที่ใช้ก็ลำบากในการบริโภคต้องนำมาผ่านกระบวนการกรอง บ้างก็นำไปต้ม บ้างก็ซื้อน้ำจากรถที่มาขายของซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แต่ช่วงหลังจากที่มีการท่องเที่ยวเข้ามายังชุมชนก็ได้เกิดการพัฒนาระบบน้ำ โดยได้มีการประสานภาคเข้ามาให้บริการในเรื่องของน้ำประปาทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมีน้ำที่สะอาดเอาไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ถูกหลักอนามัยทั้งยังสามารถที่จะสร้างโรงน้ำดื่มของหมู่บ้านเองได้อีกด้วย จึงทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการขายดื่มในชุมชน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในการท่องเที่ยว โสมสเดย์ก็ต้องการที่จะบริโภคน้ำที่สะอาด ซึ่งแต่เดิมต้องเข้าไปซื้อในเมือง บ้างก็ซื้อตามร้านค้า ซึ่งมีราคาที่สูง หลังจากการจัดตั้งโรงน้ำดื่มชุมชนก็ทำให้ช่วยประหยัดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มมาบริโภคเนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่าการที่ต้องไปซื้อจากภายนอกหมู่บ้าน ทั้งยังยังช่วยทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้าน และเป็นการสร้างรายได้ให้กลับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

### ก. ขยะ สิ่งปฏิกูล

อย่างไรก็ตาม จากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้นำ ได้กล่าวว่า หลังจากที่บ้านแม่กำปอง ที่เน้นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้น ผลกระทบตามมาก็มี เช่น ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น จากนักท่องเที่ยว ชุมชนบ้านแม่กำปองมีปริมาณขยะไม่มากนัก เนื่องจากกฎเกณฑ์ที่ทางพ่อหลวงได้วางเอาไว้ โดยการรณรงค์ให้ชาวบ้านใช้วัสดุคิบที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเช่น ใบตอง ใบเมี่ยง เป็นต้น และห้ามมิให้ทำลายขยะโดยการเผา เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นตามแต่พ่อหลวงก็ได้เพิ่มวิธีการในการกำจัด โดยการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งก็ได้ใช้เงินทุนหมุนเวียนของชุมชนเพื่อนำไปเป็นทุนในการก่อสร้าง เตาเผาขยะให้เป็นระบบ แต่ถึงแม้จะมีกฎเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ก็ยังถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักในด้านของสิ่งแวดล้อมของชุมชน ถึงแม้หมู่บ้านจะได้มีการจัดการในเรื่องนี้ทั้งยังส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านที่ช่วยกันรักษาความสะอาดมากขึ้น แต่ก็ยังเป็น ปัญหาในเรื่องของการแยก และกำจัดขยะซึ่งทางผู้นำชุมชนก็ได้ทำการประชุมชนกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

### ง. สภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นผลให้เกิดการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ด้วยการก่อสร้างอาคารดังกล่าวถ้ามิได้มีการควบคุมรูปแบบหรือมิได้มีการจัดการด้านผังของชุมชนที่ดีแล้วย่อมเป็นการทำลายทัศนียภาพอันเป็นความงามและเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมไป ดังเช่น ชุมชนบ้านแม่กำปองซึ่งมีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก ถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วนั้น สภาพความสมบูรณ์แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากทางชุมชนได้มีข้อบังคับให้ทุกคนในหมู่บ้าน ร่วมกันดูแลรักษา เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านยังอยู่เหมือนเดิม อย่างเช่นการออกกฎของหมู่บ้านในเรื่องของการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย หรือบ้านพักโฮมสเตย์ จากการสัมภาษณ์พ่อหลวงพรหมมินทร์ ผู้ใหญ่บ้านได้มีการกำหนดข้อบังคับร่วมกันว่าไม่สร้างบ้านเกิน 3 ชั้น หลังคาสี่ตงกลมกลืนกับธรรมชาติ ก่อสร้างต้องได้รับการอนุมัติจากพ่อหลวงเองทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมิบตลงโทษดังที่กำหนดไว้ เพื่อ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีโครงการจากแนวพระราชดำริ เรื่องการปลูกป่าทดแทน ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไป

### จ. ทรัพยากรธรรมชาติ

บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน จึงมีการรวมกลุ่ม

กันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้มีการร่วมกำหนด กฎ/ระเบียบของชุมชน และ ระเบียบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง เหมาะสม เช่น การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อม และหมู่บ้านได้กำหนด กฎ/ระเบียบสำหรับ นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ชัดเจน และมีการบังคับให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง เป็นธรรม รวมทั้งร่วมกันเฝ้าระวังมิให้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี การส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้มิใช้ได้อย่างยั่งยืน เช่นการจัดทำแนวกันไฟ การ อบรมการจำกัดขยะอย่างเป็นระบบ การปลูกป่าทดแทนปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงได้มี การกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการในแผนชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บรรลุไว้ ในแผนพัฒนาชุมชน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 Copyright© by Chiang Mai University  
 All rights reserved